
 

 

Patnubay Leaks:  
The Ronald Jumamoy Story 

(with permission from the Jumamoy Family) 
 
 
2016-12-15 20:19 GMT+03:00 Joseph Henry Espiritu  
 
Dear all Servant Leaders in GOs and NGOs. 
 
Mahalaga na basahin nyo itong mabuti lalo na sa taga-embassy dahil ayaw na namin 
maulit ang kapabayaan, hindi maka-tao, hindi maka-pilipino na paghawak ng kaso ng 
isa sa kanilang tauhan na naging sanhi sa muntik ng pagkawala ng hustisya sa 
pagkamatay ni yumaong Ronald Jumamoy, isang OFW sa Riyadh na napatay ng ibang 
lahi. 
 
Updates muna tayo:​
​
1. OWWA Death Benefits and Burial Assistance nakuha na ng family ni Ronald sa 
Pilipinas. Maraming salamat kay dating Admin Becky Calzado sa pagtulong para 



 

mapabilis ang pag-release ng benefits sa pamilya ni yumaong Ronald. (Amount 
received from OWWA is 200 thousand Pesos for death benefits and 20 thousand pesos 
for burial assistance). Nasa baba ang email exchanges natin with former OWWA admin 
Becky Calzado. 
 
2. Death Benefits from Compulsory Insurance (RA10022). Maraming salamat kay 
Congressman John Bertiz at kay Mr.  Rey Anthony Revilla sa tulong para mairelease 
ang death benefits mula sa insurance provider. Nai-release ang cheque. (Ang amount 
na natangap ng family ay 15 thousand USD). Nasa baba din ang Email exchanges ni 
Cong. John Bertiz, Anne (kapatid ni Ronald) at Mr. Rey Revilla ng insurance provider.  
 
3. GOSI Occupational Death Benefits (Saudi Government Social Insurance) - 
Nai-file ito ng company bago napauwi ang bangkay ni Ronald. Follow-up na lang ito lagi 
sa GOSI. Ang next step ay magpadala ang GOSI ng form na fill-upan ng family at 
ipadala nila  pabalik sa Saudi para iprocess. Next ay Cheque na ang ipapadala ng 
GOSI sa family ni Ronald.  Expected na matatanggap ng family ay equivalent to 84 
months (7 years) basic salary ni yumaong Ronald.  
 
4. Monetary Claims from Company thru MOL (KSA) to MOFA (KSA) to Philippine 
Embassy in Riyadh to DFA OUMWA Manila.. This is 600 SAR only at hindi pa 
natanggap ng family.  (Note: May pinadala din ang company na Financial Help direkta 
sa Family ni Ronald. Ang amount ay 10 Thousand Saudi Riyals ) 
 
4. Justice - 
 
Isinulat ko ang naunang 4 pointers hindi para ipagmalaki ang nagawa ng patnubay 
kundi pangsampal namin sa iilang tauhan ng embahada na ang tingin noon sa pamilya 
ni Ronald ay kaya nilang bilhin ng pera; nakuha pa na magbigay pabor ang isang 
tauhan ng embahada sa pamilya ng nakapatay kay Ronald. 
 
Nagawa pa ng taga-embahada na i-hostage ang bangkay ni Ronald para mapilitan ang 
pamilya nya makipag-ayos sa pamilya ng nakapatay.. “Kung ayaw nyong makipag-ayos 
ay di makauwi ang bangkay ni Ronald” 
 
Napaka-sariwa pa ng pangyayari, ang sakit ng pagkawala ni Ronald para sa kanyang 
pamilya. Pero gaganyanin lang ng taga embassy ang pamilya ng biktima dahil humiling 
sa kanila ng pabor ang pamilya ng nakapatay na tulongan sila. 
 



 

Ang napakasama pa ay isang tauhan ng Repatriation of Remains Section ang  
namimilit sa pamilya ni Ronald na makipag-ayos sa pamilya ng nakapatay na kung 
hindi daw sila makipag-ayos ay matagalan pa daw makauwi ang bangkay ni Ronald.  
 
Fyi, hindi kasama ng trabaho ng repatriation of remains ang makialam sa isang police 
case. 
 
Dahil sa pangayayaring yon ay napilitan kaming mag-intervene.  Nalaman din namin na 
ang dami ng mali na  nagawa at naipayo ang tauhan ng embahada sa pamilya ni 
yumaong Ronald. 
 
Isa-isahin ko ang detalye para maintindihan nyo kung bakit ang tindi ng galit namin sa 
taga-embassy na ito na hindi maayos, hindi makatao, hindi maka-pilipino ang trato nya 
sa pamilya ni Ronald.  
Basahin nyong mabuti ang lahat ng mga nakasulat sa baba.. Hindi ito paninira sa 
buong embahada. Kundi ito ay para ipapaalam sa inyo na hindi kami nakalimot na may 
isa kayong tauhan nakagawa ng napakaraming mali na nagdulot ng dagdag pasakit  sa 
pamilya ni Ronald Jumamoy. 
 
At para ipapaalam na rin namin,  kung ano ang mga pwedeng mangyayari at papano 
ba dapat ipaglaban ang kaso para makakuha ng hustisya ang pamilya ni Ronald 
Jumamoy. 
 
4.1. Photo Story - ito si Ronald nang bagong dating sa Saudi Arabia noong August 
2014. 

 



 

 
January 27, 2016 - Nagtrabaho si Ronald sa isang branch ng Saheel Store sa Riyadh.  
 
May isang ibang lahi na kumuha ng item sa tindahan, lumabas at hindi nagbayad. 
Sinundan ito ni Ronald sa labas.  
 
Ayon sa mga witnesses, sinuntok ng akusado na ibang lahi si Ronald, bumagsak si 
Ronald,  nabagok ang ulo sa semento at nawalan nang malay.  
 
Isinugod si Ronald sa King Saud (Shumeisy) Hospital, hindi na nagising at pumanaw 
noong February 12, 2016. 
 
4.2. Photo Story.  Ito si Ronald nang naconfine sa Shumeisy hospital noong January 27, 
2016, comatose patient bago pumanaw noong February 12, 2016. 

 
 
Noon pa lang aware na ang Patnubay sa kaso at nai-check na rin namin sa hospital na 
nandun sya.  
 
Nakarating sa amin ang balita dahil ang mga kasamahan mismo ni Ronald sa trabaho 
ang nagsabi sa amin na may OFW na tindero sa isang grocery store, may customer na 
na ibang lahi na kumuha ng items sa tindahan pero umalis na hindi nagbayad, 
sinundan ito ng Filipino na tindero pero sinuntok sya ng sinundan nyang ibang lahi, 
natumba, nabagok ang ulo, nawalan ng malay at dinala sa hospital. 
 



 

Siniguro din namin na alamin kung nakakulong ang nanuntok kay Ronald. Ini-relay din 
namin ang pangyayari kay Ambassador Tago at kay USec Seguis.  
 
February 12, 2016 - ibinalita ng mga kasamahan nya sa trabaho na pumanaw na si 
Ronald. Hindi kami ang nagbalita sa pamilya at hinintay namin na sila ang 
magmessage sa amin.  
 
Hiniling namin sa mga kasamahan ni Ronald sa trabaho na kung pwede i-link kami sa 
family ni Ronald para maguide namin sila sa proseso sa pag-repatriate ng katawan ni 
Ronald, at magabayan din kung papano tatakbo ang kaso at kung ano ang mga 
benefits na dapat matatanggap ng pamilya.   
 
Kaya nakilala namin si Mercy isa sa mga kapatid ni Ronald na unang nagmessage sa 
amin sa Patnubay page. Pinayohan namin si Mercy na papuntahin ang family nila sa 
pinakamalapit na DFA OUMWA (which is Davao) para makapag-issue sila ng “letter for 
acceptance of  remains”   
 
Ibinigay din namin ang mga links na ito sa baba para maintindihan nila ang proseso 
kung papano tatakbo ang kaso at ano ang kanilang mga karapatan bilang pamilya ng 
OFW na namatay. 
 

●​ Detailed Overview Of Procedure for Police Cases in KSA - 
http://patnubay.org/?p=6431 

●​ Qatl (Murder) Cases Analysis - 
https://drive.google.com/file/d/0B__Nx54o3zwaZ2lZbFdBMEg4RzQ/view 

●​ Process Flow Chart for the Monetary Claims of the Family of an OFW who died in 
KSA-  
https://www.facebook.com/PatnubayOnline/photos/a.1019431998107074.107374
1960.259830960733852/1029141550469452/?type=3&theater 

●​ Ang Mga Karapatan ng Taong Nagkaroon ng Injury o Namatay Sanhi ng 
Aksidente sa KSA - http://patnubay.org/?p=6385 

 
Maliban sa mga links na naibigay namin, ay may mga paliwanag din kami kay mercy 
tungkol sa proseso na pagdaanan  at kung ano ang mga karapatan nila bilang kaanak 
ng biktima. 
 
4.3. Acmad Alani  - the Irresponsible, unbecoming, insensitive, anti-Filipino embassy 
staff.  
 

http://patnubay.org/?p=6431
https://drive.google.com/file/d/0B__Nx54o3zwaZ2lZbFdBMEg4RzQ/view
https://www.facebook.com/PatnubayOnline/photos/a.1019431998107074.1073741960.259830960733852/1029141550469452/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PatnubayOnline/photos/a.1019431998107074.1073741960.259830960733852/1029141550469452/?type=3&theater
http://patnubay.org/?p=6385


 

March 15, 2016 - Nagulat na lamang kami nang mag-message si Mercy sa amin na ang 
dating sa kanyang mensahe ay mali ang mga nakasulat sa mga links ng articles na 
binigay namin sa kanya para basahin at ang mga pinaliwanag namin sa kanya. 
 
Ang dating sa akin ay gusto na nilang makipagsettle at makipag-ayos na lamang sa 
pamilya ng nakapatay. Tinanong ko si mercy kung bakit. Ang kanyang sagot ay dahil 
hindi daw makauwi ang katawan ni Ronald kung hindi sila makipagkasundo sa pamilya 
ng akusado.  
 
Pinaliwanag namin na hindi yan totoo. Una, once matapos na ang medical report ay 
makakauwi na si Ronald.. at pinaliwanag din namin na kung pera man ang dahilan kaya 
sila makipag-amicable settlement, maari naman nilang iclaim ang death benefits mula 
sa GOSI-OHB, OWWA at sa Compulsory Insurance (RA10022). Malaki din yon at di 
nila kailangang isuko na lamang ang hustisya dahil sa bloodmoney na inoffer ng 
pamilya ng biktima.  
 
Sinabi ni Mercy na hindi nya naintindihan ang pangyayari at bakit nagkaganun Bakit iba 
ang sinabi ng embassy sa kapatid nya. Tinanong ko si Mercy kung alam ba ng family 
niya ang napag-usapan namin. Ang sagot naman ni Mercy ay lahat ng nai-provide natin 
na information ay nairelay nya sa kanyang pamilya.  
 
Kaya sinabi ni mercy na ang kapatid nya na si Anne ang kakausap sa amin. Si Anne 
ang nakipagcooperate sa embassy.  
 
Nang unang nag-message si Anne sa Patnubay ay pareho din ang tanong kay Mercy 
kaya hiningi ko ang ang number nya para mag-usap kami at maka-paliwanagan. Dahil 
hindi kami magkaintindihan kung sa FB Chat lang. marahil napakalayo na ang 
direksyon ng proseso na sinabi ng nakausap nya sa embassy kumpara sa proseso na 
pinaliwanag naman namin sa kanyang kapatid na si mercy. 
 
Tinawagan ko si Anne at doon ko nalaman na kaya sila papayag na lamang na 
makipag-amicable settlement ay dahil hinostage ng isang taga embassy ang bangkay 
ni Ronald. Literally hostage-taking ang nangyari, dahil ang kondisyon na binigay ng 
embassy sa pamilya ay kailangan nilang makipag-ayos sa pamilya ng nakapatay kung 
gusto ng pamilya ni Ronald na makauwi ang kanyang bangkay. 
 
Hiningi ko kay Anne ang lahat ng communications (email, sms) nila sa embassy at 
communications nila sa pamilya ng akusado. Kay Anne ko rin nalaman na ang taga 
embassy mismo ang nagbigay  ng mobile number niya sa pamilya ng akusado. Kaya 



 

ang pamilya ng akusado ay naki-pagusap sa kanila at may pagpupumilit pa na 
patawarin ang anak nilang nakapatay kay Ronald. 
 
Sinabi ko kay Anne, na kung tapos na ang investigation, ang proseso sa pagpauwi ng 
bangkay, ang role ng embassy ay magbigay lamang ng No Objection Certificate (NOC), 
ang lahat ng gawain na susunod ay sa company na ni Ronald. Ayon kay Anne, hindi 
maka-pagprocess ang company ni yumaong Ronald dahil ayaw magbigay ng NOC ng 
embassy kung hindi sila magkasundo ng pamilya ng nakapatay.  
 
Tungkol naman sa investigation matagal na itong tapos dahil umamin at nakulong na 
ang akusado noong nakacomatose pa lamagn si Ronald sa hospital. Kaya wala nang 
dahilan kung bakit madelay pa ang pag-uwi ng katawan ni Ronald kung mag-issue 
lamang ng NOC ang embassy at iprocess kaagad ng company ang mga susunod na 
steps para makauwi ang bangkay. 
 
Tinanong namin si Anne kung sino ang staff ng embassy na nakausap nya. Sinabi nya 
na si Acmad Alani.  Ito din daw si Alani ang nagbigay ng number ni Anne sa pamilya ng 
akusado. 
 
Si Acmad Alani ay hindi sa ATN for Police (Male) Cases ng embassy naka-assign kundi 
sya ay naka-assign sa Repatriation of Human Remains Section.  Hindi nya saklaw ang 
police cases lalo na ang murder cases. Pero dahil pumunta ang family ng akusado sa 
kanya ay nagbigay naman sya ng pabor sa mga ito.  
 
Hindi natin alam kung ano ang kapalit ang binigay sa kanya at humantong pa sa 
panghostage ng bangkay ng biktimang OFW na ang dating sa pamilya ng biktima ay 
ganito.. “Makipagsettle kayo sa pamilya ng akusado or hindi makauwi ang bangkay?” 
 
Sinabi din ni Anne sa akin ay advise din sa kanya ng taga-embahada na gumawa sila 
ng affidavit na nagpahintulot ang pamilya ni Ronald na ipa-autopsy as requirement daw 
sa pag-repatriate ng bangkay. 
 
Pinaliwanag ko kay Anne na sapat na ang medical report at hindi na kailangan na 
i-autopsy pa ang katawan ni Ronald dahil hindi naman instant ang pagkamatay niya. 
Kundi nacomatose muna si Ronald sa hospital pagkatapos sinapak ng akusado at 
nabagok ang ulo..  
 
Kung may duda o suspetsa  tayo sa hospital then pwede tayong magrequest na 
i-autopsy. Pero if wala at ang sanhi ng pagka-coma ni Ronald ay dahil sa pagkabagok 



 

sa ulo dahil sa pananapak ng akusado,  may witnesses naman at nakulong na ang 
akusado, then hindi na kailangan pa ang autopsy.  
 
Ang role ng embassy para sa repatriation ng bangkay ay ang pagtanggap ng Letter of 
Acceptance of Remains mula sa pamilyang namatayan at ang pag-issue lamang ng No 
Objection Letter at ang mga ito ay iturn-over ng embassy sa company para sila na ang 
magprocess ng pagpauwi ng bangkay.  
 
Pero dahil itong si si Acmad Alani ay nilapitan ng pamilya ng akusado, hinold nila ang 
No Objection Letter at hindi nya tinurn-over sa company para makapag-umpisa na ang 
company sa pagprocess ng repatriation of remains. 
 
Kaya napilitan kami sa Patnubay na mag-intervene dahil hindi tama ang ginawa ng 
embahada at yon ang naging daan para ma-pauwi ang katawan ni Ronald. Sinabihan 
din namin sila na hindi na kailangan ipa-autopsy pa ang katawan ni Ronald pero huli na 
at nautopsy na ang katawan ni Ronald. 
 
 
4.4. Repatriation of Ronald’s Remains 
 
Flight Details  
April 28 arrival in MNL~11.AM 
APRIL 29(PR1809) 
MNL TO DVO  
DEPARTURE /4 A.M 
ARRIVAL /5.50 A.M 
 

 

Photo Caption: The Jumamoy Family with ka John Bertiz, Ka Red Bual, Bro Benny Quiman and Media. 

Napakasakit ang mga ganitong pangyayari sa pamilya na ang kapamilyang lumisan sa 
nakaraang isang taon ay malamig na bangkay nang umuwi sa kanila.  Mas napakasakit 
kung hindi natural ang dahilan ng kanyang pagkamatay. At dagdag pasakit pa kung ang 
bangkay ay iba na ang hitsura at nabukasan na ang kanyang katawan. 



 

 
Pasintabi po sa mga hindi kayang tumingin. Ito ay aming ipost para makita ng tauhan 
ng embahada, na dahilan sa sobrang pagpapahihirap sa pamilya ni Ronald.  Tingnan 
mo ang ginawa mo. Ito ang resulta ng autopsy.  

​
(note: photos were intentionally censored for patnubay leaks, not for public viewing) 
 
Sa oras na ito. Ako ay napaluha at gusto ko nang itigil pansamantala ang pagsusulat.  
Pero ipagpatuloy ko na gagamitin ko ang emosyon na ito sa paghangad ng hustisya 
para kay Ronald. Gaganti tayo Ronald, Di rin kami titigil hanggang sa di makamit ng 
pamilya mo ang hustisya para sa yo.. 
 
Nangyari na ganito na ka-damaged ang katawan ni Ronald nang dumating  dahil sa 
advise ng taga-embahada na gumawa ang family ng letter na ipa-autopsy ang kanyang 
katawan. Uulitin namin sa case ni Ronald na nagcomatose muna ng dalawang linggo 
sa hospital bago ito binawian ng buhay, ay hindi na kailangan pang autopsy.  
Magpa-autopsy lamang kung may duda sa taga-hospital.   
 
Walang duda ang pamilya sa hospital, dahil alam nila na nang pinasok si Ronald sa 
hospital ay naka-comatose na ito. Alam nila na ang sanhi ng pagkacomatose ni Ronald 
ay dahil sinuntok sya ng isang ibang lahi na nagnakaw sa tindahan na kanyang 
binantayan. 
 
May mga witnesses,  nahuli at nakakulong ang akusado, may police report, may 
medical report sa pagpasok sa hospital na sapat na evidence na murder ang nangyari.  
 
Ngayon dahil sa payo ng taga-embassy sa pamilya na gumawa ng letter na ipa-autopsy 
si Ronald. Naging natural cause of death tuloy ang result ng autopsy.  Ang nakasulat ay 
the patient stop breathing. If makakuha ang pamilya ng nakapatay ng copy ng result ng 
autopsy, at sa pagtakbo ng time ito ay maaring gagamitin pa nilang ebidensya, isubmit 
sa korte at sabihin na inosente ang nakapatay  na kaanak nila.  
 



 

(Nakakainis itong Acmad Alani, Ang daming mga hindi magandang nangyari nag-ugat 
lahat dahil sa kanya.)  
 
Kaya pakiusap namin sa mga staff ng embassy na hahawak sa kaso, na dapat sa mga 
first court hearings, ay mai-establish na ang mga pangyayari kung bakit na comatose si 
Ronald. At dapat maipaliwanag din na ang autopsy report ay patunay lamang na 
walang ginawang mali ang hospital. Hindi ito pwedeng gamitin na evidence ng 
nakapatay para mailigtas sya. Patunayan nyo  lamang na walang ibang dahilan ng 
pagkamatay kundi ang pagsuntok ng akusado. 
 
Dapat mabantayan ang mga bawat investigations and hearings at baka may attempt na 
naman na malihis ang hustisya.  
 
Sa mga kasong murder na kinasangkutan ng Filipino at ibang lahi, kadalasan Filipino 
ang nakapatay at ibang lahi ang biktima. Kaya palagi tayong nasa sitwasyon na 
mahirap at  ang pamilya ng Filipino ang palaging nagmamakaawa na patawarin ng 
pamilya ng biktima.  
 
Pero heto ang kaso na Filipino ang napatay ng ibang lahi. Tayo pa rin ang 
pinapahirapan at ang pamilya ng bitkima ang nagmamakaawa? 
 
Maayos naman sana ang paghabol sa hustisya kung hindi lang dahil sa isang Acmad 
Alani na ito na hinostage pa ang katawan ni Ronald at naging dahilan pa kaya 
nabuksan na ang  katawan ni Ronald nang makarating sa pamilya nya sa Pilipinas. 
 
Acmad Alani, ano ang kasalanan ng pamilya Jumamoy sa yo? Bakit ba kailangang ikaw 
ang gumawa ng pabor para sa pamilya ng nakapatay? Alam mo na ba ang mga resulta 
ng pinaggagawa mo?  May pagsisi ka ba? 
 
Nakakatulog ka pa ba nang mahimbing na may mga tao kang tinatapakan? Mga taong 
dapat mo sanang alalayan at tulongan?  Dahil yan ang sinumpaan mo sana na 
tungkolin? 
 
4.5 Pagdating ng mga Gamit ni Ronald. 
 
Sumunod namang dumating ang cargo para sa gamit ni Ronald na nakapagdagdag pa 
ng kalungkotan sa kanyang pamilya.. Warak na warak po ito nang makarating sa 
davao.  Nasa baba ang mga photos.   
 



 

 
Ito ang mga gamit ni Ronald ng pinacargo ng company ni Ronald mula KSA.  

 
 
Ito na ang hitsura ng cargo ng dumating sa Pilipinas. 

 
 
 



 

At bumalik sa ating ala-ala na ganito si Ronald nang umalis sa Davao noong August 
2014  
 

 
 
At ganito na sya nang mauwi sa Davao noong April 2016.  
 

 
(note: photo was intentionally censored for patnubay leaks, not for public viewing) 
 
Pakiusap: Hiniling ko po sa inyong lahat ng nasa email thread na ito.  Bigyan natin ng hustisya 
ang pagkamatay ni Ronald. Bigyan natin hustisya ang kanyang pamilya. Huwag nang maulit ang 
maling ginawa ni Acmad Alani na staff ng embahada.  Maraming salamat at Mabuhay po tayong lahat.  
- Abu Bakr Espiritu 
 
Final Note:  Hindi ito kailangan ng Saudi Lawyer, Ang kailangan nito ay ang puso nating lahat ay 
nakatuon para sa hustisya. Sundin natin ang kagustohan ng pamilya. Ang inyong commitment para sa 
hustisya ang kailangan ngayon. So please read this with conviction.. LORD ALMIGHTY, PLEASE 
MAKE ME AN INSTRUMENT TO GIVE JUSTICE FOR Ronald Jumamoy AND HIS FAMILY...  AMEEN 



 

 
 
 
Case Documentation  
 
Email Exchanges with Compulsory Insurance Provider  
 
On Fri, Oct 28, 2016 at 8:07 PM, Anne Estorba wrote: 
 
Hi Mr. Rey, 
Mr. Dindo has called me this afternoon  informing us that the check has already at their 
office but since its holiday on Mon. and Tue.  will claim the check on Wednesday 
together with my parents. 
Thank you so much! 
Best Regards, 
Anne 
 
On Thu, Oct 27, 2016 at 8:14 AM, Rey Anthony C Revilla wrote: 
 
Hi Anne,  
We are now in coordination with our Davao office. Our check is now on queue for 
transport and hopefully will be in Davao tomorrow or saturday. Kindly indicate your 
contact no. on this trail so they can call you once the check is with them.  
Thanks  
Rey Anthony C. Revilla  I Ryan 
Bankers Assurance Corporation I Claims Department 
T: (02) - ( 5674675 ) to ( 78 ) 
F: (02) - ( 5674675 ) 
E: rrevilla@bankersassurance.com.ph 
 
Anne Estorba  10/27/2016 12:30 PM wrote 
 
Dear Mr. Rey, 
 
Good day! 
 
Please let me know when is it possible can we claim the check here in Davao City? 
 

mailto:rrevilla@bankersassurance.com.ph


 

Thank you! 
Best Regard, 
Anne 
 
On Tue, Oct 25, 2016 at 11:59 AM, Rey Anthony C Revilla wrote: 
 
Dear Congressman Bertiz,  
 
Good afternoon.  
 
Allow me to provide you our full report as to how the subject claim transpired for your 

reference, to wit,-  
 
 

 
 
You will notice the big gap from June 15 to October 18, 2016 (highlighted in blue). We 

sincerely apologize for this as there was a communication which was not properly 

delivered and received by the concerned parties that caused the delay.  

 

 Moving forward, our settlement check is scheduled for release on thursday, October 

27, 2016. This will be sent to our Davao office as requested by Ms Anne Estorba.  
 
For your kind information Sir and again, please accept my apology.  
 



 

Thank you  
 
Rey Anthony C. Revilla  I Ryan 

Bankers Assurance Corporation I Claims Department 

T: (02) - ( 5674675 ) to ( 78 ) 

F: (02) - ( 5674675 ) 

E: rrevilla@bankersassurance.com.ph 

A proud member: YGC Group of Companies  
 
----- Forwarded by Rey Anthony C Revilla/MALAYAN/PH on 10/25/2016 09:53 AM -----  
 
Dear Congressman Bertiz,  
 
A pleasant day to you too, sir.  
 
I will ask PHILAM of their full report  anent the subject claim. Thank you  
 
Rey Anthony C. Revilla  I Ryan 
Bankers Assurance Corporation I Claims Department 
T: (02) - ( 5674675 ) to ( 78 ) 
F: (02) - ( 5674675 ) 
E: rrevilla@bankersassurance.com.ph 
A proud member: YGC Group of Companies  
 
On 10/18/2016 10:42 AM  John Bertiz  wrote:  
 
Dear Mr. Revilla,  
 
A pleasant day to you.  
 
Receiving copy of the emails from Ms. Anne in regard to their very long standing 
claims, can you please provide me the update on their claims, and I need explanation 
or details of the delays.  I need a full report on the status of Mr. Jumamoy latest 
Monday, Oct. 24, 2016.  
 
I'm looking forward to hear from you at your earliest.  
 
Best regards,  
Cong. Aniceto D. Bertiz III  



 

Representative, ACTS-OFW  
Sent from my iPad  
 
On 18 Oct 2016, at 10:14 AM, Rey Anthony C Revilla wrote: 
 
Hi Ms Anne,  
As per my exchanges with Harry ( as he is on leave), PHILAM is still asking for some 
additional documents. Police Report and Affidavit of witness/es. This request was 
already advised to you even before. Let us know once available and if you have some 
query.  
Thanks  
Rey Anthony C. Revilla  I Ryan 
Bankers Assurance Corporation I Claims Department 
T: (02) - ( 5674675 ) to ( 78 ) 
F: (02) - ( 5674675 ) 
E: rrevilla@bankersassurance.com.ph 
On 10/18/2016 05:27 AM Anne Estorba  wrote 
 
Dear Sir Marco,  
 
Have a great day!   In behalf of my family Jumamoy to our  late brother Ronald 
Jumamoy, we would like to follow up regarding of his death claim.  
 
Thank you!  
 
Best Regards,  
Anne  
------------------- 
 
Email Exchanges with OWWA Admin Becky Calzado  
 
From: Joseph Henry Espiritu  
Date: 2016-06-02 11:12 GMT+03:00 
Subject: Re: For POEA and OWWA: Re Death Benefits for the Late Ronald E. 
Jumamoy Family 
 
Dear Admin Becky, 
 
Salam po maam. Maraming maraming salamat po maam.. Mabuhay po kayo. 



 

 
May Allah Bless you and your family always 
Joseph 
 
2016-06-02 11:06 GMT+03:00 Becky Calzado : 
 
Dear Joseph - May I inform you that OWWA Davao released today, 02 June 
2016, the death and burial benefit claims in the amount of P220,000.00 to 
the family of the late OFW Ronald Jumanoy. The check was received by the 
father of Ronald, Mr. Eusebio P. Jumanoy. Thank you. 
 
Rebecca J. Calzado 
Administrator 
Overseas Workers Welfare Administration 
7th St. cor. F.B. Harrison St. 
Pasay City 1300 
Tel: (632) 834-0124 
 
On Tuesday, May 31, 2016 7:45 AM, Rebecca Calzado wrote: 
 
Dear Joseph - before anything else, please relay to the family of the late OFW Ronald 
Jumanoy our sincerest condolences and prayers. As mentioned to you in an earlier 
email, I will check with our office in davao regarding the family's claims for benefits. i 
was able to speak with our director there and he relayed that the family first visited their 
office on May 13, 2016 and completed submission of requirements on May 25, 2016. 
Office is awaiting fund release from head office which i will check on today and give 
feedback. Family will be informed by OWWA Davao re release of check soonest.  
Sent from my iPad 
 
On May 30, 2016, at 3:57 PM, Joseph Henry Espiritu wrote: 
 
Dear Admin Hans, Admin Becky and Dir. Obet. 
 
Salam po sirs and maam. magpapatulong sana kami para sa family ni yumaong 
Ronald E. Jumamoy (murder victim) na makuha ang Death benefits (15,000USD)  
mula sa Compulsory Insurance at death benefits (200,000 Php) at burial assistance 
(20,000USD) from OWWA. 
 
Hindi daw maayos ang pakitungo ng OWWA Davao at ng Insurance sa kanila.  



 

 
Ronald E. Jumamoy 
passport ID# EB6236143 
 
Matagal na po tayong nakatutok sa case ng Jumamoy family.. at ramdam natin ang 
sakit ng damddami nila dahil sa pangyayari .. na biglang pumanaw si Ronald dahil sa 
demonyong seryano na sumuntok sa kanya.  Napakalaking bagay po para akin at sa 
kanila kung maipakita natin sa pamilya ni Ronald na may mga ahensya pa rin ng 
gobyerno ang nakisimpatiya at aalalay sa kanila 
 
Maraming salamat,  
joseph 
 
2016-05-30 4:54 GMT+03:00 Anne Estorba: 
 
Hi! Kuya Joseph, 
Good morning and kumusta na po? Kuya merun po sana ako pabor pede patulong sa 
pagprocess ng benefits ng aking kapatid na si Ronald  sa OWWA at sa ibang 
insurance nya medyo di kami pinapansin.  Ito po yong details nya... 
 
Ronald E. Jumamoy 
passport ID# EB6236143 
 
Here attach below eto po naman yon insurance nya from his agency dito sa 
pinas,un under po ng PInoy Assist. naifile ko na rin po eto, but ask of now wala 
pa ako feedback sa galing sa main office nila.. Pakifollow up nalang den po at 
maraming salamat po sa tulong. 
Anne 
------------------- 
 
Previous Email Subject: for Amba Ezzedine Tago and Attache Ebrahim Zailon: Re - 
Letter of Jumamoy Family 
 
2016-05-26 18:27 GMT+08:00 Joseph Henry Espiritu : 
 
Dear Amba Tago and Bro Ebrahim; 
 
Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh; 
 



 

Sirs, I would like to forward to you this inquiry / request letter from the family of the 
late Ronald Jumamoy (OFW) which is also endorsed by the Office of Outgoing Davao 
City Mayor Rodrigo Duterte.. Please check the attached pdf file.  
 
Malinaw po ang sulat ng family ni yumaong Ronald.  Sana matugonan ito kaagad.  
 
Jazak Allahu Khairan Kateeran.. 
abu bakr 
PS: i include ustadz Ebrrahim zailon sa email dahil sa kanya pinadaan ng office of 
davao city mayor ang sulat ng family ni yumaong Ronald.  
 
2016-05-26 5:46 GMT+03:00 Anne Estorba : 
 
Hi kuya Joseph eto po un letter n ginawa namin.. 
 
Note:please tell to the embassy na urgent ipadala sa amin ub police report kasi 
kailangan namin for requirements pra sa mga claim insurance specially sa owwa 
gepending nila amoa application dahil kulang yon requirements namin.. 
 
please lang po kuya pkiabot po ang mensahi ko pra sa embassy natin dyan riyad,at 
un concerns namin dyan sa ibaba n.nkasulat sana po magresponce cila sa amin.. 

 

 
 
Thank you po! 
 

Patnubay  Side Note: The complete details and lapses of our embassy staff ay nasa 
baba. Ito yong post natin sa paguwi at  pagdating ng katawan ni Yumaong Ronald sa 
Davao 
 
https://www.facebook.com/PatnubayOnline/posts/1122930471090559:0 
 

https://www.facebook.com/PatnubayOnline/posts/1122930471090559:0


 

 
 
From: Joseph Henry Espiritu 
Date: 2016-04-13 11:13 GMT+03:00 
Subject: Re: Re: Affidavit 
To: Anne Estorba  
Cc: Mhecy 
 
- Mabuti at umusad na ang process ng repatriation ng katawan ni yumaong Ronald. 
at hawak na ng company ang mga papel sa tagal na nakahold kay Alani, na ayaw 
mag-issue ng NOC dahil gusto nila magkasundo muna kayo ng pamilya ng 
nakapatay. Hinostage nila ang katawan ni Ronald para mapilitan kayong papayag na 
tanggapin ang blood money at magbigay ng kapatawaran sa labas ng korte. 
 
- Gaano ba kalaki ang bloodmoney na ibibigay ng family na ito, kaya ba nilang 
tumbasan ang ibigay ng kahit sa GOSI man lang?  Ang alam kong mga syrian dito 
mga refugees.  
 
- Kung hindi natin inalerto sina amba tago, ay  hindi nila irelease ang NOC,  Ngayon 
nasa company na ang mga papers.. pero basahin mo ulit yong email ng lawyer ng 
embassy na ito. May pahapyaw pa rin na mag-amicable settlement kayo sa pamilya 
ng nakapatay. May pasaring pa rin na mukha kayong pera. Langhiya hindi man lang 
nila inisip na kayo ay nagdalamhati pa ngayon.  
 
iha pakisabi ito sa kanila ha..   
 
- na alam nyo na ang court hearing ay hindi yan nakasalalay sa embassy.. kaya nga 
maraming hearings at nahatulan na walang translator ng embahada dahil ang court 
ng ksa ay hindi requirement na may complainant or knowledge from embassy. para 
magkahearing for public actions 
 
- na ang special power of attorney ay sa pagfile ng private rights of actions lamang at 
hindi kasama ang pagpatawad.. at maaring hintayin nyo muna na magkaroon ng 
hatol sa public actions. saka kayo magsampa ng private rights of actions... meaning 
inaasahan nyo ang hatol na pugot ulo from judge..  
 

https://www.facebook.com/PatnubayOnline/posts/1122930471090559:0


 

- if may hatol na pugot ulo then saka na lalapit ang family ng murderer sa embassy 
kung gusto nila. then saka na rin kayo dapat magfile ng private rights of actions. kaya 
lang namn nyo binigay ang special power of atty para pagkatapos ng hatol. Ang 
desisyon ay nasa inyo kung magpatawad ba kayo or hindi.  
 
- hindi katulad ng ginawa ni Alani na ihold ang bangkay kung di kayo magkasundo ng 
pamilya ng nakapatay kay Ronald. Tarantado sila. walang puso. kayo ang namatayan 
kayo ang hinawakan sa leeg. at hinostage pa nila ang katawan ni Ronald.  
 
- ipaalam nyo sa kanila na ang private rights ay hindi out of court settlement . ito ay 
dapat isubmit sa court. . pakisabi sa kanila na ilaban muna nila na magdecide ang 
judge ng qisas (pugot ulo). at saka na kayo as family of the victims magdecide kung 
papatawarin with bloodmoney or ituloy ang pugot ulo 
 
- sa ginawa nilang ito na nakipag-usap sa pamilya ng nakapatay ay tinanggalan kayo 
ng karapatan para humiling ng hustisya. letse sila at ang dating dito ay mukha 
kayong pera. ​
​
- ako ay namangha din na simula pa kay Alani, hanggang dito kay ayo... ay excited 
talaga silang kausapin kayo. Samantalang sa ibang mga pamilya na namatayan ay 
ang sungit-sungit nila, nasanay sila sa sagot, na "busy kami lagi, marami din kaming 
inasikaso.. " toinks. as if araw-araw ay may Filipino na namatay sa saudi arabia. Yan 
ay sa pabor na binigay nila sa pamilya ng siryanong nakapatay kay Ronald.  
 
- isa pa di ba sinabi ko iha sa phone na hindi na kailangan i-autopsy pa ang katawan 
ni Ronald?   
 
Dahil may nakakita sa pagsuntok, pagkabagok sa ulo bago sya nagcomatose sa 
hospital. Hindi naman ang hospital ang pinagdudahan nyo na pumatay. Hindi naman 
medical malpractice. Ang reklamo nyo.  
 
Ito lang muna,​
kuya 
 
2016-04-13 9:39 GMT+03:00 Anne Estorba : 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: "Mumar Ayo"  
Date: Apr 13, 2016 1:56 PM 



 

Subject: Re: Affidavit 
To: "Anne Estorba"  
  
Dear Analyn,  
 
Good day! 
 
1. Yung papeles po for the shipment of remains ng kapatid mo ay hindi pa tapos sa 
side ng kanyang employer. Kahapon po, 12 April 2016 ay inantabayan namin pero 
hindi dumating sa Embassy ang kanilang liaison officer. Pls understand na medyo me 
katagalan ang processo kasiy may medico-legal aspect ang case ng kapatid mo. 
Rest assured, we will inform you as soon as ma-finalize ang required documents for 
the shipment ng remains ng kapatid mo. Para sa shipment ng remains ang in-charge 
pansamantala ay si Mr. Rico Silva kasiy on vacation leave si Mr. Allani. 
 
2. Kung maari po pls send us your contact telephone number so we can update you 
directly.  
 
3. Tungkol naman po sa private rights, pumunta dito ang kapatid ng Syrian at me 
dalang sulat ng kanilang tatay na nag o-offer ng condolence at financial 
compensation. Walang binanggit na amount. Ibig sabihin kayo na po ang mag decide 
kung magkano, in case na gusto nyo ang financial compensation. In return, hindi na 
po kayo magsasampa ng case for private rights at mag issue kayo ng tanazul or 
letter of forgiveness (stating that you forgive the killer and waive your rights to 
demand qisas or death against the killer).  
 
Ang in-charge po naman sa private rights or blood money ay si Mr. Jun Duran. Siya 
po ang inyong hahanapin tungkol dito. Ipapadala namin po sa OUMWA-DFA ang 
sulat from the Syran family. 
 
4. Kung ayaw nyo po ng blood-money or financial compensation, sumulat lang po 
kayo na ayaw nyo para ma i-forward ng inyong authorized representative sa court 
once na mag start ang hearing. Sa ngayon po, wala pang court hearing. Ang priority 
po natin ay mai-uwi sa Pilipinas ang kapatid mo. 
 
5. Pls. inform the Jumamoy family of the contents of this letter. 
 
My condolences.  
TMAyo 



 

 
------- 
 
 
 
From: Anne Estorba  
Date: 2016-03-24 6:18 GMT+03:00 
Subject: Re: Fwd: Inquiry and Request for Updates: Murder Victim's Family 
complains Mishandling of Riyadh Embassy staff in-charged for the repatriation of the 
remains of OFW Ronald Jumamoy 
To: Joseph Henry Espiritu   
 
Eto po un calling Card ng Abogado n humwak ng kaso ngaun s kapatid ko. 
Muamar (Tomara Maruhom Ayo, Phd Councelor at Law) 
Cel#+966531xxxxx 
Tel# +96611 4803xxx 
Yan po un details nya pero hindi pa po kmi ngkausap hindi pa cxa tumwag sa akin , 
ang ngsabi lng po s akin nito ay Si Joel Reyes po un Hr Specialist po ng Compny po 
ng kPatid ko si Ronald,  ng pumunta cxa ng embassy sinaglitan nya ifollow up kso 
ng kapatid ko at ngkataon nmn n andon un abogado n hahawak sa kaso ng kapatid 
ko... Sir Jimboy merun p po ako concern un family po ng suspek plagi pa rin po 
tumtawg sa akin pero hindi ko cx sinasagot... Un lng po. 
 
Maraming Salamat! 
Anne 
 
On Mar 24, 2016 10:42 AM, "Anne Estorba" wrote: 
 
Hi Sir Joseph, 
 
Thank you so much po sa pghelp nyo sa amin to follow sa embassy natin un tungkol 
sa case ng kapatid ko..  
 
Sa ngaun po ngreply na po un abogado n hahawak sa case ng kapatid ko at 
nirequesr nya sakin n pumunta daw ako sa dfa to tell them na mgpgawa kmi ng 
affidavit for repatriation at if the imbistagation an autopsy is done and to have a copy 
of medical and police report to file the case.   
 
Eto po ang nirequest n nmn ng abogado n humwak sa kaso ng kapatid ko ngaun.. 



 

 
Previous Email Thread Subject:  Inquiry and Request for Updates: Murder Victim's 
Family complains Mishandling of Riyadh Embassy staff in-charged for the repatriation 
of the remains of OFW Ronald Jumamoy 
 
2016-03-22 18:13 GMT+03:00 Joseph Henry Espiritu : 
 
Dear Amba tago 
 
I would like to inquire and request for updates on the repatriation of remains of OFW 
Ronald Jumamoy (Murder Victim) whose Family suspects mishandling of the staff 
in-charged for the repatriation of the remains. Nasa baba ang email ni annalyn, 
kapatid ni yumaong Ronald. at nasa baba naman ang ang aming reactions at mga 
suggestions kung ano ang mga dapat gagawin. 
 
Maraming salamat  
Joseph 
 
On Mar 22, 2016 11:13 PM, "Joseph Henry Espiritu" wrote: 
 
Dear Amba tago,  I would like to inquire and request for updates on the repatriation 
of remains of OFW Ronald Jumamoy (Murder Victim) whose Family suspects 
mishandling of the staff in-charged for the repatriation of the remains. 
 
Nasa baba ang email ni annalyn, kapatid ni yumaong Ronald. at nasa baba naman 
ang ang aming reactions at mga suggestions kung ano ang mga dapat gagawin. 
 
Maraming salamat  
Joseph 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Anne Estorba  
Date: 2016-03-17 8:10 GMT+03:00 
Subject: eto un pinagawa sa akin ni Mr. Ad Allani 
To: Joseph Henry Espiritu 
 
Hi Sir Gimboy, 
  
Good morning!   



 

 
 Noon Feb 12 namatay po ang kapatid ko si Ronald Jumamoy. Nagtungo kami sa 
OWWA noon Feb, 15 na  (MONDAY) dahil wala opisina dto ng Sabado at Linggo, 
pinaalam nmin un nangyari sa kapatid ko at inaasist namn nila kmi ng maayos at 
ipinaliwang sa amin kong ano un mga dapat n makuha ni Ronald sa kanila kasabay 
non pgbigay ng mga form na dapat na fill up at icomply un mga requiremts.  
 
Pagkatapos namin sa OWWA ngtungo po kami sa DFA pra ipaalam na namn sa 
knila un nangyari sa kapatid ko at si Ms. Collen po ang ng asist sa amin cxa un ATN 
section dto sa DFA Davao pinafill up nya po ako ng form doon para po sa 
repatriation ng kapatid ko dahil un nga una gusto ng magulang ko ang maiuwi c 
Ronald kaagad but ngbago po ang icip nila pgkatapos po na mkpg usap kmi na 
mgkapatid n gusto nmin ilaban ang kaso para mbigyan po namin ng hustisya ang 
pgkamatay ng aking kapatid.  
 
Kinabuksan Feb. 16 tumawag sa akin c Mr. Ad Allani cxa un taga embassy sa Riyad 
na cxa humahawak sa mga death cases sa mga kapwa natin OFW, sinabi nya sa 
akin na eto un dapt kong gawin mgpagawa daw ako ng SPA at AFFIDAVit na 
nglalaman doon na pinapahintulutan nmin ang tga embassy na cila ang mgfile ng 
case in behalf sa family nmin at sinabi nya rin sa akin na ipapahold dw muna nya un 
pg uwi ng bangkay ng Kapatid ko dhil nga mgkakaroon ng kaso,  
 
ang reason nya po ay ipanatili muna ang labi ng aking kapatid in case po na 
mgrequest ng autopsy ang court during sa hiring dahil kong maiuwi daw eto na hindi 
pa tapos un imbistagsyon maari dw eto dahilan na mapawala bisa un kaso nmin.... 
................................................................. 
 
Dito na po lahat ng umpisa ang pabalik balik ko sa DFA dto a Davao pra lng dto sa 
mga requirements na eto... 
 
Feb,17,2016 -  Nagpagawa ako ng SPA at AFFidavit with notaryo at dat day rin po 
isunumiti ko agad dito sa DFA Davao. at around 4 p.m po habang papunta na po ko 
ng Dfa tumawag po sa akin si Mr Allani he inform me na un pamilya ng suspek ay 
gusto nila ako kausapin at tinanong nya ako kong papayag ba daw ako ibigay un 
number ko sa kanila para matawagan nila ako directly sa mobile ko, pero sinagot ko 
cxa na"pede  ba hindi ko cila kausapin Sir? Sagot nya sa akin wala problima Ms. 
Anne kong yan ang gusto mo so iblock natin cila sa inyo at lahat ng info ninyo 
mkaasa keu na wla cila malalaman. dahil hindi rin pde mkipg usap og mkpg 



 

negoatiate keu sa kanila with out knowing the court dhil mgkakaroon ng 
kaso..hanggang doon lng po g uusap nmin,, 
 
Feb 18 2016---- tumawg cxa sakin ulit pra sabihin na kelangan un ipared ribbon un 
mga document na pianagwa ko. 
  
Feb 19 2016----kinuha ko un documents sa DFa dto sa davao pra ipadala ko sa 
manila ky Mr. Croox na cxa un inuutusan nila lage pgdating dto sa mga matters na 
eto isa cxa  oretired officer sa DFA pero cxa lng un inuutusan nila pra mglakad ng 
mga papel katulad ng pg papred ribbon. 
 
Feb 22 2016--- Natanggap ni Mr. Croox un padala ko documents kaya lng may 
kulang dahil nkaligtaan permahn ng judge un isa papers ko kya ngatungo na nmn 
ako ulit sa DFA at buti na lang may kopya ako noon at un binalik ko dito sa hall of 
justice pra mapirmhn un at sa araw na iyon din naipadala ko kaagd sa manila... 
  
 Feb 24 2016 --- naisubmit na ni Mr croox un papers ko so wait nlng ng pick up after 
3 wrking days 
  
March 03 2016---- Nakuha na ni Mr Croox at pinadala nya skin un photocopy ng 
galing sa original n pinared ribbon ko ksabay din nya ipinadla sa un original ng 
documents ko sa Riyad Embassy at nsabi nya n by Sunday darating na doon dhil 
wala pasok dyan ng friday at Saturday at nataon din iyon n Holiday din dto... 
 
March 06, 2016--- 8:02 p.m tuwmag uli si Mr Allani sakin dahil merun cxa cononfirm 
sa akin n papers na may dumating dw doon n galing dto sa DFA davao pero ang 
nkasulat doon same lng daw ng contents doon sa una nmin nerequest na pauwiin un 
bangkay which is hindi dw un ang pinag usapan nmin so sabi ko na meru po ako 
pinagawa un po un SPA at Affivadavit namin na nkasaad po don na pinahintulutan 
po nmin ang taga embassy n cxa mgfile ng case pra in behaf sa family namin kya 
nliwanagn cxa...sabi nya skain Ok antayin ko na lng at sabi ko sa kanya na darting 
un sa Linggo pero sabi nya wla pa daw. Lumipas ang mga araw hndi na cxa tuwag 
sa akin ulit. 
 
March 14 2016-----   3:19 p.m tumawag cxa sakin uli to let me know na natanggap 
na nya un SPA ko,at umpisa nya pinaliwanag sakin lahat kong ano un mga prosesso 
ng kaso. una nya binanggit sa akin ang pgkuha ng Lawyer na cxa un maging 
representative namin at once nsa kanya na lahat ng mga papers directly n cxa 
mkipg usap sa amin at hini highlights din nya sakin ang takbo ng kaso na abutin dw 



 

ito na1 o 2 mhigit na taon bago ,matapos at  bago mahatulan un akosado  din 
marami pa cxa sinasabi sa akin n hindi ko na masyado mainitindihan dhil subra bilis 
nya mgsalita at mgpaliwanag hirap ako mkpgtanong basta ang malinaw sakin doon 
at naitindihn ko un proseso na matagl tlga un pglilitis ng kaso at dhil gusto ko 
malaman na kong ano mngyari sa bangkay ng kapatid ko kong halimbawa 
naum[isahn na un kaso posibli nba na maiuwi un bangkay nya kahit tapos na un 
investigation at autopsy,,ang sagot nya sakin alangan pa cxa sabi nya maari daw 
namin irequest sa foriegn ministry ang pg uwi ng bankay kya lng wala 
kasiguraduhan dahil nga sa pgkakataon eto hawak ng mga pulis at nkadependi po 
dw  sa mga pulis kong pde cxa iuwi na may kaso pa un patay,,so in short sa 
pagkaintindi ko sa sinabi nya na wla din kasiguraduhan na maiuwi nga dhil cxa din 
mismo ngsabi sakin na wla daw kasiguraduhan if payagn ba un hiling namin...so 
doon na po prang nanghina po ako dhil sa icip ko. 
 
 kong ganon di nmin alam kong kelan at hangagang kelan manatili ang kapatid 
namin dayn,hanggang sa isiningit nya sakin un andon nga daw sa harapan nya un 
family ng suspek laki ikinagulat ko kong bakit andoon cila at bkit ngaun cxa n mismo 
ang ngbigay ng access na pde ko na cila kausapin at sabi nya sakin na pkinggan ko 
lng daw un sasabihin ng kanila interpreter dahil hindi nga daw marunong mg English 
un mga magulang ng ng akusado,at nsabi nya sakin n sa gnito level daw ok lng daw 
na mkpg usap ako dahil wala nmn daw problima basta pakinggan ko lng daw normal 
lng dw na mg usap usap nang sa ganon kong ano mn ang posibli mpgkasunduan 
nasa amin na daw un kong ano desisyon namin. 
 
 sa mga sinasabi ng pamilya plus nasabi pa nya na my mga compensation nga daw 
na babangitin eto interpreter ng akusado at nasabi nya mas maigi din daw na mg 
usap usap dhil isa daw rin eto praan kong sakali maayos un dpat ayusin na problima 
kong bga sa level na eto bingyan nya kmi both side na mkpg icip lalo na sa amin 
kong ano ba talaga magng desisyon namin, dhil kong hindi dw at wla cila marinig na 
feedbacks sa amin sa pkiki[g usap ng family ng akusado sa amin eh tska pa nila  
ipursue un kaso dhil ibig sabihin nga po dw hindi kmi pumapayg sa mga hinihiling ng 
nila,,,,, 
 
so sinabi na ni Mr Allani sakin n ibigay na nya un number ko doon sa tao tatawg 
sakin pra dw mkpg usap na kmi at saby baba n nya un fon,maya maya kunti 3:44 
p.m tuwg c Mr, Interpreter skin ngpakilala sa akin n cxa c Mr, diko klarun nem nya 
saby sabi nya " I am the interpreter of t iterpreter  in behalf of the fmily of the 
accused we feel very sorry and condolence to your family...I just want to let you 
know that the accused is very young and he is only 19 years of age ang his parents 



 

was too old. "i just quite ang continue listening to him but in my mind and in my heart 
andon un sakit at gusto ko sana sabihin na masakit sa amin n mwaln ng kapatid lalo 
na sa magulang namin they are too old also were the same we have so much pain in 
our hearts pero sa icp ko lng eto… 
 
patuloy cxa ngsalita hanggang sa nabngit nya sa akin un regarding sa compensation 
doon ko cxa binara na at ngsalita na at sabi ko before i answer you regarding that 
matter i want to gather my family first so that i can tell them if they really want to talk 
to you bout that matter and thats all pinutol na nmin un pg uusap..... 
 
After that hindi n tumwag c Mr. Allani ulit sakin hanggang sa napaicip ako lalo at lalo 
nalito nanghina dahil di nmin kaya na matagaln pa ng uwi un kapatid ko kya tinwagn 
ko uit un family ko to ask them kong ano ba talga maging desisyon nmin if we  
pursue ang pgfile ng case or uurong nalng hanggng sa nkpgdicide kmi na we will 
ask Blood money nalng pra matapos na, un nsa sana un tatawagn nila ako uli after 
non ng usap tau dat day ng hapon tatawg sana cila noon pero ngtx ako na i will ring 
back and call me back un sabi ko sa interpreter nila Sir Gimboy,pero hindi un 
nangyari after noon ng usap tau at naliwangan ako sa lahat ng sinabi mo sakin,,,,  
 
Now sinabi ko sa parents ko na gnito un nngyari like wht you told me,so we dicided 
again to pursue sa pgfile ng case tuloy ang laban dhil sabi mo nga it wont affect sa 
pg uuwi ng aming kaptid khit ong going pa un kaso,,so doon sa sinabi mo 
nabuhayan na ako ulit ng loob...so wla nangyari sa hapon iyon.. So ang ginawa ko 
ng message ako ky Mr Allani na to ;et him know na tuloy ang kaso at ayaw na nmin 
na mkipag usap sa fmily ng akusado dhil at gusto ko mkahingi ng copy sa police 
report at ,medical report ng kapatid ko..  
 
Simula po non huli kmi ng usap noon lunes at hanggang ngaun po wla na apo ako 
feedback sa knya regrding doon sa pinadla ko papers,,, Pati un compnay na 
pinagtrabahuan ng kapatid ko di rin cila halos makagalaw sa pgaasikso sa iba 
papers ng kaptid ko.. dhil hwak lahat ng embassy,,sabi sa akin ni Mr. Joel Reyes cxa 
un coordinator manager ng kapatid ko cxa rin po ang ng fofollow up sa lahat ng mga 
kailangn ko pra ky Mr. Allani at if gusto ko cxa makausap,, 
 
pinafollow up din nila un police report at medical report dhil isa un sa mga checklist 
nila pra isubmit sa embassy kya lng di cila makakuha ng copy dhil ang sabi ng PRO 
nila Embassy lang daw ang pede mgrequest kasi daw mgfile pa ng kaso at nasabi 
na rin eto ni Mr. Joel ky Sir Allani  ang sagot nmn ni ALlani na mg aanatay tau sa 
papel pinadla tska natin ipurse na kunin un police report na yan,,Minan na rin po 



 

nabnggit ni Sir Joel Reyes un regarding po sa GOSHI ky Mr. allani kya lng lagi sagot 
ni sir Allani anatayin dw un mga papers,eh ngaun na andon na lahat wla na ako 
narinig n feedback n galing sa kanya,i send messges na pero walang ngrereply 
nkusap na rin ako ky Sir Joel na sabihin ky Mr Allani na twagn ko pero ang agot ni 
Mr Allani nkpg usap na daw kmi dat day na natmggap nya n papel . Ang compny 
hirap din cila makakilos dhil nsa embassy lahat ng mga papers..So ano o dapt nila 
gawin? Sa ngaun po inaasikaso ko un pgrequest uli sa DFA ng mbigyan kmi ng 
police report at medical report... 
 
aantayin ko po ang feedback nya sakin with in ds week kong ano man... 
 
Sir Gim nkakapgdududa lng po mga kilos ni Mr Allani kc base po doon ky Mr Croox 
na cxa ngpdla ng ducoments ko papunta dyan MArch 3 pa napadla at kinonfirm nga 
sakin ni Mr. Croox na 2 days lng matnggap n nila un pero sabini Mr. allani wala 
pa,pati nga c Mr Croox nagtaka din kong bakit di pa nila natanggap un pinadala nya 
,,den un arwa na natanggap nya un papel ko bkit andon un family ng suspek sa 
harapn nya habang nkikipg usap cxa sa akin at dindidetalye un mga mngyayari,bakit 
doon sa mga nkaraan araw di nmn cxa ngparamdm sa akin or khit sabihin na sakin 
na nangungulit pa rin un pmilya ng suspek,,nkakapgtaka lng po talga at lalo na po 
ngaun dhil wla pa ako natnggpa na twg nya uli simula non tumwag cxa sakin noon 
lunes...ang sabi nya ky Joel dahil nkiusap ako n ikonect nya uli ky Sir ALlani pero 
non tumwag cxa ky Mr. Allani pra pa dw nagulat noon sinabi nya gusto ako mgptwg 
at sagot dw ni Mr. Allani tapos n dw kmi mg usap.....Ano un ganun nlng ba hindi pa 
nga nya binigay sakin un taong mghhawk ng kaso pra sa  kapatid ko... 
 
Sir Gem umaasa po ako na matutulngn nyo kami sa pg follow up nmin dyan pra pg 
follow po ng ga kelanganin nmin pra kaptid ko at lalo na po un pg uwi nya,,one thing 
po un police report po di kc nmin alam kong nasa knila naba dhil never talga 
nabnggit ni Mr Allani sa akin at khit un mga staff PRO at coordiantor manager ng 
kapatid ko di rin nila alam dhil non isang beses sinubukan nila kunin iyon sa pulis 
sinabihan cila na kelang un request galing sa embassy...  
 
Hanngang dito nlng po Sir Gim. 
 
Maraming Salamat po.. 
 
Anne. 
 
 



 

Patnubay Reactions and Suggestions 
 
​​Kami ay nagpapaaabot ng aming  pakikiramay sa pamilya ni yumaong Ronald 
Jumamoy na OFW tindero ng sahel (gas station) convenience store. Si Ronald ay 
namatay pagkatapos ng ilang araw na pagkacoma sa king saud hospital (Shumeisy 
hospital) sanhi ng pagkabagok ng ulo dahil sinuntok ng customer nang sunundan 
sya ni Ronald at sinita dahil kumuha ng item sa store na hindi nagbayad. 
​​ 
​​Three stages of help na kailangan ng pamilya 
​​ 
​​1 mapadali ang pag uwi ng katawan. 
​​2 masiguro na naireport sa GOSI na ito ay work related death. 
​​3 seek for justice  sa pagkamatay ni Ronald. 
​​ 
​​First stage. Pagpauwi ng bangkay. 
​​ 
​​Ang paguwi ng bangkay ay maari lang pagkatapos ng investigation sa kanyang 
katawan. Medical examination and/or autopsy. This may take one to three months. 
Autopsy is unnecessary dahil known naman ang cause of death at naconfine muna 
si Ronald sa icu for 2 weeks bago binawian ng buhay. 
​​ 
​​Hindi totoo na hindi makauwi ang bangkay kung di makipagcooperate ang family ng 
biktima at family ng accused. 
​​ 
​​Wala rin kinalaman ang bloodmoney or kapatawaran sa pagpauwi ng katawan ng 
biktima. 
​​ 
​​By procedure and by law basta legal worker. Ang employer or company ang dapat 
magprocess ng repatriation of remains. Pero nang magfollow up ang family sa 
company ang sabi ay di sila makamove dahil di daw ibigay ng embc ang police 
report. 
​​ 
​​Nang magfollow up daw ang family sa repat of remains section ng embassy. 
Napunta ang usapan tungkol sa kaso at maging sa pagpapakausap ng family ng 
akusado sa family ng victim.  
​​ 
​​Na may tono na if di magcooperate ang family ng victim ay matatagalan na makauwi 
ang katawan ni Ronald. 
​​ 



 

​​Ang trabaho lamang dapat ng taga repat of remains ay sa pagpauwi ng katawan at 
hindi nya saklaw ang anumang tungkol sa kaso o reconciliation between accused & 
victims family 
​​ 
​​Ang nangyari napilitan ang family ni Ronald makipag usap sa family ng accused this 
early kahit wala pang court decision or  hearing man lang. 
​​ 
​​Ginawa nilang hostage ang katawan ng OFW in favor sa syrian na akusado at 
kanyang family 
​​ 
​​Second stage  masigurado na maireport ito ng company as work related death. 
​​ 
​​Dapat itong maireport ng company sa GOSI supported by the medical report. Police 
report at statement ng witnesses to prove that Ronald died because he was 
performing his job and not by fighting 
​​ 
​​If proven na this is a work related death then Ronald’s family is entitled for benefits 
equivalent to 84 months (7year) basic salary. 
​​ 
​​Sayang if mawala ito 
​​ 
​​Third stage  seeking justice. 
​​ 
​​Since this is a murder (qatl) case then mayroon itong hatol for public actions which 
99.99 percent ay kulong at pugot ulo (qisas). Pero if the family of the victim will file 
private rights of action then nasa kanila ang decision na ipagpatuloy ang judge's 
decision or to forgive (tanazul) in exchange for blood money (diyya). 
​​ 
​​Kaya it is too early to negotiate and itong gnawa ng taga-embc ay maaring 
makaapekto pa sa decision ng judge. 
​​ 
​​We in patnubay advise the family to issue an spa (wakala) that the family grants the 
embassy to file the private rights of action to the court. Nagawa na ng family through 
oumwa davao at maaring naiforward na sa embassy. 
​​ 
​​Ang problema itong taga repatriation of remains section ay nagmamagaling at 
nakipagugnayan pa sa family ng akusado out of court… 
​​ 



 

​​At pakiramdam ng family ay inipit nitong taga embc ang police report para mapilit 
ang family sa gusto ng family ng accused na kausapin  sila. 
​​ 
​​Ang resulta  ang dating ay ginawang hostage nitong taga embassy ang bangkay ni 
OFW Ronald Jumamoy 

Note: this reaction is sent to our embassy for clarifications and to request the 
immediate repatriation of the remains of the late OFW Ronald Jumamoy. 

------------ 

Dagdag kalakasan 

Nag-agree kami nina mercy at ni anne, na need nila ng tulong ng group or 
groups na mag-alalay sa kanila sa Pilipinas. Kaya i suggested the Blas OPLE 
FOUNDATION and ACTS OFW to assist the family. In that way, di na sila 
gagastus pa for long distance call at maging kami rin dito. 

Nagmeet sila ni ka john bertiz at naempower lalo si anne ni ka john. Nasa baba 
ang mga  photos 

 

 
 

 Part 2 - Patnubay Complete Documentation: Ronald 
Jumamoy Murder Case 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Joseph Henry Espiritu 
Date: 2017-06-20 2:45 GMT+03:00 
Subject: Re: MUST READ: Patnubay's Full Documentation: Ronald Jumamoy Murder 
Case 
 
UPDATES AND FOLLOW-UP  -  (LATEST CHAT WITH THE JUMAMOY FAMILY) 



 

 
Sa mga nakasubaybay sa kaso ni Ronald Jumamoy nasa baba po ang updates. Pero 
isulat ko muna ang kaunting summary para sa mga hindi nakasubaybay sa kaso na ito.  
 
Summary 
 
Si ronald ay napatay ng isang customer na syrian sa tindahan na pinagtrabahoan nya. 
Kumuha ng item ang syrian umalis, sinundan ni ronald sa labas, sinuntok si ronald ng 
syrian nabagok ang ulo, nadala sa hospital nacomatose at paglipas ng ilang araw ay 
pumanaw din.  
 
Nakamonitor kami sa kaso mula umpisa pero pumasok lang kami sa eksena ng 
hinostage ng isang Acmad Alani na taga embahada ng riyadh ang bangkay.  
 
Pinipressure nitong alani ang pamilya ni ronald na makipagayos sa pamilya ng syrian 
kung gusto nilang makauwi ang bangkay ni Ronald. Nagwala tayo at yon nakauwi ang 
katawan ni Ronald. Pero warak ang katawan ni Ronald nang dumating sa kanyang 
family. dahil rin sa kagagawan ng staff na ito ng ating embassy na pina-autopsy pa ang 
bangkay kahit di kasama sa proceso.. 
 
Tumulong din ang Patnubay sa pagfollow-up para makuha ng family ni ronald ang 
death benefits at burial assistance mula sa owwa na 220 thousand pesos. Kasama ni 
Cong John Bertiz ng acts ofw, tumulong din tayo para makuha ng family ni Ronald ang 
15 thousand US dollars na death benefits mula sa compulsory insurance (RA10022).  
 
Sa previous email natin may talong issues na kailangang ayusin ..  
 
(1) ang pagfile ng death benefits from GOSI which nangako tayo sa patnubay na 
tutulongan ang pamilya jumamoy.  
(2) ang pagclaim sa last na 600sar (approx 9000 pesos only) mula sa company na 
matagal na nilang naibigay at hawak na ng DFA-OUMWA noon pa.  
(3).. ang pagfile ng private rights of actions para sa paghangad ng pamilya jumamoy 
ng katarungan para kay yumaong ronald.   
 
Updates 
 
1. GOSI DEATH BENEFITS (equivalent to 84 months basic salary) - may 
communication na po ang pamilya jumamoy sa GOSI at nagfillup na rin sila ng form 



 

para isubmit sa GOSI. once matapos yong processing, this may take six months to one 
year para maipadala ng gosi ang cheque sa pamilya jumamoy 
 
2. LAST PAY FROM THE COMPANY NA HAWAK NA NG OUMWA - 9000 pesos lang 
ito.. napakaliit kung ikumpara sa nakuha ng pamilya mula sa OWWA, lalo na kung 
ikumpara sa kanilang nakuha mula sa compulsory insurance (RA10022) at mas lalo pa 
kung ikumpara sa makuha sa GOSI na equivalent to 84 months salary ni ronald.  
 
Ang problema itong DFA-OUMWA Manila ay ang daming hinihiling na mga papel mula 
sa pamilya. Anong papel paang kaialngan nila, identification? Samantalang ang 
pamilya jumamoy naka-ilang beses na sa DFA davao. at sila ang sumundo ng katawan 
ni Ronald sa airport.  
 
Ano pa ba ang kailangan DFA -OUMWA at bakit di nyo yan maibigay? di ba kayo 
nahihiya sa napakaliit na halaga napakabagal nyo pa? nagbigay na ang owwa, 
nagbigay na ang compulsory insurance pero kayo di kayo naawa sa pamilya ni ronald 
na magtravel pabalik-balik ng davao para isubmit sa DFA doon mga requirements na 
kailangan nyo? Wag nyong hintayin na maunahan pa kayo ng GOSI sa pagpadala ng 
cheque sa pamilya jumamoy.  
 
3. JUSTICE (SUBMISSION OF PRIVATE RIGHTS OF ACTIONS) - naifile na ng 
embassy ang private rights of actions pero kailangan pang-awayin ang staff ng 
embassy para gawin ito.  
 
heto ang nangyari.. last year, nagbigay na ang family jumamoy ng lahat ng documents 
para maisampa na ang private rights of actions. then nanghingi pa ulit ng parehong 
documents pero kwinestiyon bakit masyadong malaki ang hiniling na bloodmoney ng 
pamilya jumamoy. ANONG PAKIALAM NYO? MURDER ito at walang limit sa 
bloodmoney.. Ginaya lang ng family Jumamoy ang amount na hiniling ng sudani family 
na biktima ni joselito zapanta. So, anong kesyo malaki, anong kesyo di mabayaran ng 
family ng syrian .. anong pakialam nyo?  
 
nakakainis na noon ay hinostage nyo ang bangkay at muntik ng magsubmit ang 
jumamoy family sa gusto ng syrian family na nakiusap sa inyo. then later hindi kayo 
kaagad nagfile ng private rights por pabor pa rin sa pamilya ng syrian.  kung di kami 
nanghimasok ulit. sigurado aabutin ng ilang taon pa na pauulit-ulit na panghihingi nyo 
ng panibagong papel.  
 



 

thanks to congen arribas na tumugon sa ginawa namin na chatroom with jumamoy 
family at ininvite yong staff ng embassy na may hawak ng case. Nilahad ng jumamoy 
family lahat. at kami rin ay nagwala na rin. kinabukasan nafile na ang private rights ofa 
actions.. ganun lang pala kadali.  isang taon ang lumipas di ginawa. pero dahil sa isang 
chatroom, kaya palang gawin sa isang araw lang.  
 
Thanks congen iric, we understand na hindi lahat ng galaw ng iyong staff ay iyong 
nalalaman kung walnag magsumbong. We appreciate po sa iyong response and 
intervention.  
 
Maraming salamat din kay Bro Ebrahim Zailon and his staff sa dfa davao sa 
pag-accomodate sa akin nang sinamahan ko ang family ni Ronald sa DFA davao last 
April. 
 
Nasa baba po yong usapan namin ng pamilya jumamoy tungkol sa GOSI. at nasa 
previous email naman yong chat tungkol sa private rights of actions.  
 
Pangtapos 
 
sa ngayon ang natirang di pa nagawa ay ang last pay ni Ronald na 9000 pesos mula 
sa company.. DFA OUMWA  Manila, may balak pa ba kayong ibigay yan. or ano ba?   
 
Sa dalawang staff ng ANS ng embassy na inuna ang gusto ng pamilya ng syrian. 
Nakakalungkot.. nakakainis.. at sa tindi ng pangyayaring ito ay di pa kayo natinag.  
Iwan ko saan kayo kumuha ng kapal na mukha. Noon pa namin hiniling na matanggal 
kayo sa serbisyo.. pero parang lalo kayong yumabang.. hayz... 
 
Maraming salamat .. nasa baba po ang buong detalye mula sa umpisa 
 
joseph 
 
LATEST CHAT WITH JUMAMOY FAMILY 
 

MAY 18TH, 10:04AM 

  



 

 

CarlyAnne 

hi kuya morning 

tudlui daw ko unsaon nko pgfollow up sa gosi,try nko email..unsa mn ako isulat sa 
email 

 Abu Bakr 

salam iha. Ito ang email address ng gosi  

ryd@gosi.gov.sa 

gosi@gosi.gov.sa 

ryd@gosi.com.sa 

Inquire from them . about sa status sa death benefits ni ronald. inform them na 
namatay ang brother mo while performing his job 

then give them the passport number and iqama number of ronald… the death 
certificate and the police report. 

  

 

CarlyAnne 

hi kuya gud eve po..cge kuya tnx 

JUN 5TH, 5:17PM 

 

CarlyAnne 



 

gud eve kuya,ngreply na ang gosi,tsaka ngsend n rin cila ng form sakin 

Abu Bakr 

Masha allah. 

 

CarlyAnne 

oo kuya,krun lng cila ngreply 

Abu Bakr 

Update mo ako sa bawat steps 

 

CarlyAnne 

icomply p nko mga req.. 

Abu Bakr 

Alhamdulullah 

 

CarlyAnne 

my form cila pinadala,fill up ko daw eto 

Abu Bakr 

Yes iha pls. Samahan din lagi ng dasal 



 

 

CarlyAnne 

opo kuya.n 

FRI 11:44AM 

Abu Bakr 

salam iha nakuha na ba ang benefits ni ronald from the company?thru dfa oumwa? 

 

CarlyAnne 

kdto end of benefits n small amount?wla pa,la nmn cila update aftr ko nsend un mga 
papers.. 

anyway unsa balita diha sa case n gifile nato? 

FRI 2:04PM 

Abu Bakr 

Wala pa man updates day… Hulaton nato if duna schedule for hearing or hatol 

Previous Exchanges 
  

APR 26TH, 11:39AM 

 

CarlyAnne 



 

blurd mn pgkakuha..hehe eto lng mdyo ok..​

 

With Kuya Joseph at DFA Davao 

Abu Bakr 

Thanks iha. 

  
2017-03-23 21:52 GMT+03:00 Joseph Henry Espiritu : 
 
Good News: Thanks CDA Iric Arribas for the intervention.  
 
Dear All,  
 
Salam, Maraming salamat kay CDA Iric Arribas sa intervention at naifile na ang private 
rights of actions. Masaya po ang pamilya ni Ronald sa nangyari. Nasa baba po ang 
updates. 
 

11:31AM 

 

Iric 

Private rights case already filed, per Mr. Muamar Ayo 

 

Mercedita 



 

Thank you sir Eric for the update.. 

 

Iric 

"Yesterday, 22 March 2017, we presented the Embassy as attorney in fact of victim 
Jumamoy at Prosecutor's Office in Riyadh. Assigned prosecutor advised us to come 
back after 10 days for the submission of case to court where formal filing will be made. 
Reports to follow." 

 

Mercedita 

Ok copy sir... 

 

Mercedita 

Its a good news praying and hoping that this case will be finished. 

 

2:03PM 

Abu Bakr 

Thank you so much CDA Iric sir.. 

Sana sir next time di na nila hintayin na makapagbitaw kami ng salita .. 

Alhamdulillah.. 

Balik ka na po dito sir, kinakabahan ako sa mga kaso dito if wala ka eh 



 

 

7:40PM 

Mumar Ayo left the group. 

 
May Allah bless us and protect us always, 
joseph 
 
2017-03-22 9:58 GMT+03:00 Joseph Henry Espiritu : 
 
VERY FRUSTRATING: EMBASSY STAFF NAGPUPUMILIT PA RIN SA PAMILYA NG 
BIKITMA (FILIPINO) NA MAKIPAG-AYOS SA PAMILYA NG AKUSADO (SYRIAN). 
 
KUNG MATATANDAAN NYO ANG KWENTO NA ITO. NOON HINOSTAGE NG 
TAGA-EMBHADA ANG KATAWAN NI RONALD, PARA MAPILIT ANG FAMILY NA 
MAKIPAG-AYOS.  
 
NGAYON ANG PRIVATE RIGHTS OF ACTIONS NG PAMILYA NG BIKTIMA LABAN 
SA AKUSADO AY HINDI NASUBMIT SA COURT.  POR PABOR NA BINIGAY NG ISA 
RING STAFF NG EMBASSY PARA SA PAMILYA NG AKUSADO.  
 
HETO ANG GROUP CHAT NAMIN NG FAMILY JUMAMOY, NI CDA IRIC, AT ITONG 
STAFF NG EMBASSY.  
 

SUN 2:26PM 

Abu Bakr 

salam sir.. here is an update sa part ng family ni yumaong ronald jumamoy. 

THU 5:01PM 

Mercedita EJ Perez 

Mercedita 

Kuya gud eve. 



 

Ang dating campany ni ronald nag informed sa akin ngaun na tumwag daw 

yong police officer na wala daw pumupunta ta na taga phil embassy 

Kuya pwd paki check sa freind nyu sa riyadh embassy 

Mercedita EJ Perez 

Mercedita 

0555 4232 42 

Ito yong number ng police officer na tumawag sa office ng HR sa canpany ni ronald 

Kuya please check 

Parang pinabayaan nila ang case 

Musla Al Enezi 

Name ng police ba tumawag sa office 

FRI 9:35PM 

Patnubay Online 

pumunta sa saan iha? sa court or sa police? 

sa sunday ko sya tatawagan ha. magpakilala ako na relative nyo iha 

remind mi sa sunday please 

 

Iric 

The philippine embassy is constantly reporting to DFA Mindanao regarding any update 
on this case. The latest updates were on January 11 , 2017 and March 14, 2017 

 



 

Iric 

This is the latest report to DFA Mindanao: Further to ourfax ZRY-MIS-0025-2017 dated 
11 January 2017 (copy attached), Post informs the Department that Mr. WWSSSS, 
MMMM’s father visited the Embassy yesterday, 13 March 2017, together with a Saudi 
interpreter to reiterate his appeal for compassion and consideration for the 
blood-money compensation or diyyah in the amount of SR 100,000.00 offered by his 
family to the victim’s legal heirs (picture also attached). 

Through his interpreter, he said that he understands the deep sadness of the legal 
heirs caused by the loss of their relative. However, he said that if they insist on their 
demand of SR 40 Million, he said that he and the members of his family are ready to 
accept whatever judgment would be given their son MMM. He added that he has 
already hired the services of a local lawyer to defend MMMM’s rights in accordance 
with Saudi or Shari’a law. 

In the meantime, Post will present to court the demand for blood money by the victim’s 
legal heirs as soon as the Special Power of Attorney and Affidavit of Legal Heirs sent 
by the latter are authenticated by Saudi MFA. The Department is requested to convey 
the contents of this report to the legal heirs of OFW Ronald Jumamoy for their 
information. 

 

Iric 

The case officer of this case is Mr. Muamar Ayo.  I can forward to him your messages 
while I am away. 

Iric Cruz Arribas added Mumar Ayo. 

 

Mercedita 

Sir eric gud eveni g po. 



 

Sorry po sa abala 

 

Iric 

i added Mr. Ayo here. 

 

CarlyAnne 

Hi Sir Iric gud evening,nkapgdala na po kmi ng SPA at Affidavit last feb, pinadala ko sir 
crox sa manila pra cxa na po un mgpa authenticate pra sa amin 

 

Iric 

okay. 

 

CarlyAnne 

siguro naipadala na po nya un pangalawa pdala po nmin n documents. Un na po ang 
final statement na napagpasyahan ng buo po nmin pmilya.. 

pkifollow nalng po if dumating naba dyan sa embassy riyad,bukas follow up ko rin po c 
Mr. Crox..Thanks po 

 



 

Iric 

mag communicate lang po kayo kay Mr. Ayo dahil mag l leave po ako ng iilang linggo 
mula ngayong gabi. naka-add na siya dito 

 

CarlyAnne 

ok po sir Iric. Thanks po 

MON 2:11PM 
 
Abu Bakr 

salam sir. how about yong sinabing police officer na tumawag sa office ng dating 
company ni yumaong ronald.. 

hope matatawagan ng embassy yon .. at maklaro kung saan di nagresponse or di 
nag-attend ang embassy. 

hindi naman achievement report yong nagkausap ang family ng akusado. at parang 
sinabi pang ito lang talaga ang amoun kaya, kung hindi  mayroon namang lawyer. 

please lang po respect the decision of the family of the victim. file the private rights na 
po. 

Hindi yong nagnegotiate negotiate pa  kayo dyan.  

kung filipino vs filipno di gagawin ang negotiation pero kung foreigner. nagkakandrapa. 
papaboran pa. ihostage pa agn bangkay kung di magive-in sa pamilya ng foreigner na 
akusado. 

file the private rights na po. at wag nang paulit ulitin pa ang family na magsubmit ng 
papers na pareho lang din ang laman. . 

 



 

Mercedita 

Tama po yan sir. 

Abu Bakr 

yon lang.  ang pakinggan dapat ay nitong case officer sir ay yong pamilya ng biktima. 
at di na sila dapa tmakiusap pa sa pamilya ng akusado. hindi katulad ngayon 
naguusap sila sa pamilya ng akusado tapos pinahirapan ang fmaily pabalik balik sa dfa 
para kukuha ng panibagong papel na ang laman ay kapareho ng naibigay na noon 

Abu Bakr 

uultin ko file the private rights of actions.. 

 

Mercedita 

May final decisyon na po kaming mga naiwan ni Late Ronald Jumamoy. 

With our signature. 

Abu Bakr 

kugn filipino vs filipino di gagawin ang ganyan. panunuyo sa pamilya ng bikitma.  pero 
kung foreigner ang akusado .. di titigilan nang ibat ibang paraan ang pamilya para 
suyoin 

 

Mercedita 

Please paki file na po para maumpisan na. 

Abu Bakr 

Kalas na yan embassy.. stop here. nasa inyo ang spa. file the private rights of actions 
asap 



 

yon ang hiling nga pamilya ng biktima. pamilya ng biktima na filipino ..   at tigilan na 
pakipagusap sa pamilya ng akusado na ibang lahi dahil di trabaho ng staff ng embassy 
yan. 

we expect for the private rights of actions na mafile this week.  at matawagan yong 
police station na matagal na daw tumatawag sa embassy. wala pa palang pumunta ng 
court. di pala nasubmit yong dating papers na nasubmit? bakit nanghingi ng 
panibagong papel? 

 

Mercedita 

 

Ito yong pangalawang SPA na binigay o pinasa namin at dyan naka saad ang final 
desisyon ng buong pamilya namin.. 

Copy lng yan sa amin ang authenticated ay naipadala na dyan sa riyadh embassy 

 

8:03AM 

 

CarlyAnne 

Gud p.m Sir Ayo, naipadala na po un 2nd SPA at Affidavit nmin non Feb.21 ,2017, 
ayon ky Sir Croox sakin c Mr. Barry daw ngdala..Please check nalang po dyan sa 
office nyo..Thanks 



 

9:36AM 

Abu Bakr 

salam to all di ko maaring palalagpasin itong pagiging insensitive ng isang staff ng 
ating embahada.. 

hinold nyo yong pagfile ng private rights of actions por pabor sa family ng akusado na 
nakausap nyo 

pinaulit ulit nyo ang family ni ronald jumamoy sa pag-akala nyo na mapapagod sila sa 
pagtravel to dfa davao at sa pabalik-balik na pupunta doon para bibigay na lamang sa 
gusto nyong mangyari por pabor sa family ng akusado 

dapat ginawa nyo yong ganyan kung ang ibang lahi na yan ay pamilya ng biktima at 
ang nakapatay ay filipino. 

baligtad kayo magisip. nagpapicture picture pa kayo di nyo naisip ang 
maramramdaman ng pamilya ng biktima 

 

napaka-insensitve nyo naman na tao 

ayaw ng pamilya ng bikitma makipagayos.. gumagawa kayo ng hakbang na di mafile 
ang private rights of actions 

ifile nyo muna yan. 

magfile kyo ng private rights at once may hatol na .. palagpasin nyo ang panahon .. at 
baka makapagpatawad pa ang family ng biktima pagdating ng time. hindi yong katulad 
ngayon papahirapan nyo sila sa mga proceso at sasaktan pa ang kanilang damdamin 
sa mga picture picture nyo 



 

ENOUGH!!! 

IFILE NA NAG PRIVATE RIGHTS. DAPAT NOONG UNANG PAPEL PA LAMANG NA 
PINADALA NG FAMILY NAIFILE NYO NA YAN. 

hindi yong pasulat sulat pa kayo. na ipaulit ang papers.. at may tunog pahiwatig na 
sige kayo 100thousand sar din ito. mawala ito. 

kung ang biktima ay ibang lahi, di kayo maghanap ng paraan makipagusap . pero kung 
akusado ay ibang lahi.. makipagusap kayo. papicture pa. tutulong pa kayo 
pagkumbinse sa family ng biktima por pabor sa akusado 

pero kung filipino pareho. wala kayong paki.... hindi ko alam anong klaseng common 
sense yan. 

ifile nyo na ang private rights of actions.. sagutin nyo yong tawag ng police. di daw 
kayo nag-attend ng hearings.. kayo naman may spa sa family ng biktima. DAPAT 
NOON PA KAYO NAGFILE NG PRIVATE RIGHTS OF ACTION! 

tapos sa pamilya ng acccused may picture kayo. ano lokohan. sadya nyong di 
pumunta sa korte. di nagsubmit ng private rights of actions. 

di pa kayo nakuntento na hinostage nyo ang bangkay ni ronald noon sa pagpupumilit 
nyo na bumigay ang pamilya ni ronald at magpatawad. 

lalo nyo lang silang pinagalit. wag sanang sa inyo mangyari na mamatayan ng katulad 
nito! 

HASBUNNALAHU WA NIMAL WAKEEL! 

 

 

CarlyAnne 

tama po kau Sir Abu Bakr..bkit kong pinoy ang ngksala graveh halos mgkadarapa un 
fmily dto sa pinas pra mg mkaawa at mghnp ng pngtustos,pero kmi n kmi un 
agrabyado at obvious nmn n ksalanan ng syrian bkit ang dami pa nila hinihingi,paulit 
ulit na iisa lng din nmn.ang nilalamn ng SPA nmin... 



 

 

CarlyAnne 

diba pwede my resulta muna sa una nmin pdla papel?nasaan n un court decession,bkit 
hanggang ngaun di p nila naisampa,malinaw nmn ciguro un STATEMENT NMIN,noon 
pa eto plge kmi pinapagawa ng SPA at Affidavit sa bawat follow up nmin kelangan my 
SPA at dapt nka authenticate 

2016-12-16 23:31 GMT+03:00 Joseph Henry Espiritu 
 
KAILANGAN NAMIN ANG CONVICTION AT COMMITMENT NG CONCERNED  GOs, 
AT MGA  NGOs NA KASAMA SA EMAIL THREAD NA ITO,  
 
KAILANGAN NAMIN ANG ASSURANCE NYO NA TUTUKAN MABUTI ANG KASO AT 
MABIGYAN NG HUSTISYA ANG PAMILYA NI RONALD JUMAMOY 
 
HINDI LAMANG LABAN SA PUMASLANG KAY RONALD, KUNDI KAILANGAN DIN 
NAMIN NG HUSTISYA LABAN SA HINDI MAKATAONG TAGA-EMBAHDA NA 
NAGDADAG PA NG ASIN SA MGA SUGAT NG PAMILYA JUMAMOY.. 
 
PAKIBASA NA LAMANG.. PERO KUNG NABASA NYO NA AT BALEWALA LANG SA 
INYO. WELL WALA KAYONG MGA PUSO. 
 
SPECIAL THANKS TO FORMER USEC RAFAEL SEGUIS, NA ANG PAGIGING 
SERVANT LEADER AY PATULOY KAHIT WALA NA SYA SA GOBYERNO. SYA 
LAMANG AT MGA KASAMAHAN NAMIN SA PATNUBAY ANG BUMASA AT MAY 
CONCERN SA  CASE NA ITO. 
 
NOW THIS IS FOR PATNUBAY LEAK NA RIN.  
 
MARAMING SALAMAT AND MAY ALLAH BLESS US ALL ALWAYS 
JOSEPH 
 

 
 



 

Part 3 - Patnubay Complete Documentation: Ronald 
Jumamoy Murder Case 

 
From: Joseph Henry Espiritu  
Date: 2017-11-20 12:21 GMT+03:00 
Subject: RE: Follow up Case of the Late Ronald Jumamoy 
To: Anne Estorba  
Cc: Iric Arribas , "Cong. John Bertiz" , Christopher Aro , Adnan Alonto , Edwin Bael  
 
Salam to all,   
 
I read the arabic wakala which (according to ans) was suggested by the court na 
ipabago .  Fyi,  all info needed were already available  in the SPAs that the jumamoy 
family had provided to the embassy.  What the embassy  must do is to follow the 
format of the wakala suggested by the judge using the same info from the SPAs from 
ronald jumamoy's family.  
 
I am sorry  if i would suspect that there was an intent by the ans to suggest such 
revisions,    to cover the negligence that caused very long delay of filling  the private 
rights of actions.   
 
The victim's family already had spent more than 10 thousand pesos for the previous  
two SPAs.  And then consul aro and his team were asking for a third  one??  which is 
not needed because you can follow the arabic wakalah format using info from that SPA 
of the Jumamoy family.  
 
Please please lang, nakatutok kami sa case na ito at yong mga maling ginawa ng ans 
noon katulad ng panghostage ng bangkay para mapilitan ang victims family na 
makipagsundo sa family ng muderer.  Plus yong sadyang pagdelay ng pagfile ng 
private rights  of actions sa kaso na natulog lang sa police station ng isang taon.  Na 
kung di namin pinuna ay di maifile ang private rights. Then Isang araw lang pala ang 
kailangan ay naifile na ang private rights sa court. Isang taon ang nasayang dahil sa 
pagpumilit ng ans sa victims family para makipagsundo sa killer's family.   
 
Isipin na lang sana na 2 years ago tatlo ofw napugotan na nakapatay ng mga ibang 
lahi. Ito naman ang case na sa atin ang biktima sa kabila pa kayo kakampi?  
 



 

by the way narelease na ang cheque sa GOSI para sa family ni Ronald  kaso 
pinarevise nila dahil may wrong spelling sa cheque.  In 2 weeks matatanggap ulit yon 
ng family.  
 
Kami na po ang umalalay sa family para makuha nila ang death benefits from gosi,  
from owwa and from ra1022 mandatory insurance.  
 
Itong private rights na lang ang sa inyo.  Sana pagbigyan nyo ang kahilingan ng 
pamilya ng biktima 40 million sar or pugot ulo.  Sa ginagawa nyo na pangiipit at 
pangharrass sa pamilya ng biktima lalo tuloy napalayo sa kanilang isipan ang 
kapatawaran.  
 
Pasensya na if masakit ako magsalita.   Pero trabaho nyo yan consul aro ang 
ipaglaban ang karapatan ng ofw at pamilya namin.  Hindi ang ibang lahi na nang-api o 
kumitil ng buhay ng isang ofw.  
 
(Censored: Timing din ang email nyo no, nang matapos magkausap si Cong John 
Bertiz at si Sec Cayetano tungkol sa case na ito. kaya kayo humingi nito ulit no? Para 
palabasin ninyo na ang pamilya ni Jumamoy ang may pagkukulang. Di na kayo naawa 
kahit man lang kunting pagsisi sa mga ginawa nyo sa pamilya Jumamoy noon.. 
Ngayon, pinalabas nyo pa na sila ang mali, para matatabunan mga pagkakamali 
ninyo? Kung magtabon kayo ng dumi ninyo, tabunan nyo ng malinis na lupa. Hindi 
yong dumi pa rin. Dahil ang tae kung tatabunan ng tae din, mas lalong umamoy tae. 
Kaya, sa halip na gumawa kayo ng pagtatabon, baguhin nyo ang pagkakamali ninyo. 
Gawin nyong tama.) 
 
Maraming salammat 
Joseph 
 
 
On Nov 20, 2017 5:23 AM, "Anne Estorba"  wrote: 
 
Dear Con. Gen Iric Arribas, 
 
Magandang araw po! 
 
Gusto ko lng po kumustahin kong ano na po ang balita sa finile namin kaso sa 
accused?Naipadala n nmin un request ninyo n SPA un napo ang desisyon namin ng 
amin pmilya,hindi napo namin babaguhin yon.Regarding po doon sa general form na 



 

SPA at format na hinihingi ng korte riyadh hindi na po kami gagawa ng panibago SPA 
kc nkasaad naman doon kong ano final desisyon namin ng amin pmilya. Pra ano pa po 
ang panibago SPA kong format lng po ang hinihiling nila n pareho lng din naman yon 
isusulat namin ulit sa SPA.Ang sabi ni Sir Zion sa akin hindi n kailangan gumawa ng 
panibago kasi merun na SPA pinadala, pra ano pa un panibago SPA?  nkatranslate 
naman po un sa Arrabic at English .Kahit si Sir Joseph pareho cila ng advice ni Sir 
Zion. Tsaka matanong ko lng po bakit palagi ngrerequest ng SPA?  nakatatlo na po ako 
ng padala dyan un pangalawa at pangatlo ay mgkapareho lng po un nkasulat pero 
hanggang ngaun un privates rights namin n sinampa wala pa rin result,malapit na po 
matapos ang taon 2017 pero wala pa rin nangyayari. Paulit ulit nalng po kami 
hinihingian ng mga documents pero wala nmn resulta sa mga pinapdala nmin. Buo na 
po ang desisyon ng amin pamilya ang beheaded punishment po ang gusto namin,hindi 
po un BLOOD MONEY na iniinsist palage ng humawak dyan sa case ng kapatid 
ko..Bakit kailangan pa insist un blood money na ang gusto nmn nmin eh un beheaded 
punishment po.Di ba pwede un nalng po sana ang tuunan ng pansin at aksyonan kong 
ano nkasaad sa SPA namin pra maumpisahan napo un pglilitis ng kaso.Hwag na po 
ninyo ipilit un blood money dahil dahil ayaw po ng pamilya namin,gusto po namin 
mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid namin si Ronald,masakit pa po pra 
sa amin lahat ang nangyari sa kanya hindi pa po namin matanggap n wala na ang ng 
iisang namin bunso lalaki. Kayo po ang inaasahan namin in behalf ng buo ko pamilya 
na makatulong sa amin pra maipaglaban at mabigyan ng katarungan ang pagkamatay 
ng bunso namin kapatid. Maawa po kau at sana po nauunawaan ninyo kami sa amin 
nararamdaman ngaun..Sana po bago matapos ang taon eto merun na po sana resulta 
sa pinaglalaban namin. 
 
Maraming Salamat po and God bless! 
 
On Sep 10, 2017 6:51 PM, "Iric C. Arribas"  wrote: 
 
Dear Analyn, 
  
Tanong ko lang kung naka usap ninyo ang DFA Davao tungkol sa case ng inyong 
kapatid. Meron kaming pinadala na report sa kanila na report dated 6 June 2017 at 
nagpapasubmit ang korte ng bagong SPA sa format na gusto ng korte. Naka-usap po 
ba ninyo sila? Paki banggit lang sa kanila ang reference number ng aming report: 
ZRY-1279-2017. 
  
Iric Arribas 
  



 

From: Anne Estorba   
Sent: Friday, September 8, 2017 6:11 AM 
To: Iric C. Arribas  
Subject: Follow up Case of the Late Ronald Jumamoy 
  
Dear Sir Iric, 
  
Good day! Hi Sir Iric, kumusta po? Gusto ko lng po sana ifollow up un private rights na 
sinampa namin sa accused.Kumusta na po ano na po ang balita?Last update nmin 
non March 22 dat day rin po naifile un privates rights at simula noon hanggang ngaun 
wala na po kami updates galing sa embahada ninyo,at pati rin po don sa humawak ng 
kaso ng kapatid ko, sino na po ang humawak?Kasi after na naifile un privates rights 
namin pra ngquit yata c Mr. Ayo un ang huli ko nabalitaan. Sir Iric pakiusap po kong 
pwede tulungan nyo po kami ifollow up un sinampa namin laban sa accused n 
Syrian,malapit na naman po matapos ang taon ito hanggang ngaun prang wala pa rin 
pagbabago.Nakasubmit na po kami ng affidavit at Special Power of Attorney 
dyan..Sana po Sir Iric matulungan ninyo kami n mabigyan ng hustisya ang pagkamatay 
ng kapatid ko.. 
  
Umaasa po ako sa madalian ninyo pagtugon sa email ko.. 
  
Maraming Salamat and God bless po! 
  
Lubos na Gumagalang, 
Analyn Jumamoy Legarda 
------------------------ 
 
Summary - Ronald Jumamoy Case 
 

ANG MGA MALING GINAGAWA NG TAGA-EMBAHADA PARA SA KASO NI JUMAMOY.  
 
1. NILAPITAN AT PINAKIUSAPAN NG PAMILYA NG NAKAPATAY NA SYRIANO ANG TAGA-EMBAHADA 
HABANG ANG BANGKAY NI RONALD JUMAMOY PILIPINONG BIKTIMA AY NASA SAUDI PA.  
 
MALI, DAPAT HINDI NILA ITO INACCOMODATE AT DAPAT TINANGGIHAN NILA. EMBAHDA SILA NG 
PILIPINAS, HINDI NG SYRIA.. AT PILIPINO ANG BIKTIMA 
 
2. PINILIT NG TAGA-EMBAHADA ANG PAMILYA JUMAMOY (PAMILYA NG BIKTIMA) NA MAKIPAG-USAP SA 
PAMILYA NG SYRIANO NAKAPATAY. BINIGAY NILA ANG NUMBER NG MGA JUMAMOY NA HINDI ITO 
NAGPAAALAM SA KANILA.  
 



 

MALI, SANA NAISIP NTIONG MGA TAGA EMBHADA, NA NAGLULUKSA PA ANG PAMILYA JUMAMOY AT 
WRONG TIMING NA PATAWAGIN NILA ANG PAMILYA NG NAKAPATAY AN SYRIANO. 
 
3. NANG HINDI NAKIPAG-AYOS ANG JUMAMOY FAMILY AT DI NA PINANSIN ANG TAWAG NG PAMILYA 
NG SYRIANO NA NAKAPATAY. ANG TAGA EMBAHADA NA MISMO ANG NAGPUPUMILIT SA PAMILYA 
JUMAMOY NA MAKIPAGAYOS SA SYRIAN FAMILY.  
 
MALI.. KAHIT KUNTING RESPETO LANG SA NAMATAYAN.  
 
4. PINARATING PA NG TAGA-EMBAHADA SA PAMILYA JUMAMOY NA WILLING MAGBAYAD ANG SYRIAN 
FAMILY..  
 
MALI.. NATURAL ITONG TATANGGIHAN NG PAMILYA JUMAMOY NA NAGLULUKSA PA, SOBRA PA ANG 
GALIT SA NANGYARI, AT GUSTO LANG NILANG TULONG NOON AY MAKAUWI ANG BANGKAY NI 
RONALD.  
 
5. NANG KALAONAN NAGSABI ANG TAGA-EMBAHADA NA HINDI MAKAKAUWI ANG BANGKAY NI 
RONALD, KUGN DI SILA MAKIPAGAYOS SA PAMILYA NG SYRIANO NA NAKAPATAY.  
 
MALI, HINDI TOTOO NA HINDI MAKAUWI ANG BANGKAY KUNG DI MAKIPAG-AYOS. MAKAKAUWI ANG 
BANGKAY KUNG TAPOS NA ANG INVESTIGATION.  
 
KAYA DITO NA LUMAPIT ANG PAMILYA JUMAMOY SA PATNUBAY AT SA ACTS OFW DAHIL HINOSTAGE 
NA NG TAGA-EMBAHADA ANG BANGKAY NI RONALD. 
 
6. MARAMI SILANG ALIBI, KESYO KULANG ANG PAPERS, DAPAT MAGBIGAY ANG FAMILY NG CONSENT 
FOR AUTOPSY..   
 
MALI..  DAHIL HINDI NA KAILANGAN PANG IPAUTOPSY.  HINDI NAMAN NAMATAY SI RONALD ON THE 
SPOT KUNDI SA HOSPITAL, DALAWANG LINGGO PAGKTAPOS NG ATAKE NG SYRIANO.  
 
HINDI KAIALANGAN NA I-AUTOPSY.  PERO ITONG EMBASSY AY PINAAUTOPSY PA,  KAYA WARAK NA 
WARAK  NANG NAKAUI ANG KATAWAN NI RONALD. 
 
AT DI PA MAKAKATULONG ANG AUTOPSY, ANG MAGIGING RESULT NITO AY NATURAL CAUSE OF 
DEATH NA PWEDE PA MAGAMIT NG SYRIAN NA EVIDENCE PARA MAPAWALANG SALA OR BABABA 
ANG SENTENCE. PWEDE NILANG IPAGDIINAN NA WALANG FOUL PLAY. MAGIGING NATURAL CAUSE 
OF DEATH DAHIL SA HOSPITAL NA SYA NABAWIAN NG BUHAY AFTER 2 WEEKS NA COMATOSE. 
 
HINDI NA KAILANGAN ANG AUTOPSY DAHIL SAPAT NA ANG POLICE REPORT. SINUNTOK SI RONALD 
NG SYRIANO AT NAUNTOG ANG ULO. ANG SYRIANO NA NANUNTOK AY NAGNAKAW SA TINDAHAN AN 
BINANTAYAN NI RONALD, HINABOL ITO NI RONALD SA LABAS PARA SINGILIN ANG BAYAD.. SINUNTOK 
SI RONALD, NAUNTOG ANG ULO, DINALA SA HOSPITAL. ANG SYRIANO AY NAHULI AT NAKULONG. 
NACOMATOSE SI RONALD NG DALAWANG LINGGO SA HOSPTIAL AT DOON NA BINAWIAN NG BUHAY.  
 
7. NAGBIGAY NG SPA ANG PAMILYA JUMAMOY SA EMBASSY NG HININGI NILA NA SPA PARA DAW SILA 
ANG MAGREPRESENT SA KASO. PAGLIPAS NG ILANG BUWAN, NANGHINGI ULIT ANG EMBASSY NG 
BAGONG SPA. WALA NAMANG PAGKAKAIBA SA DATING SPA KUNDI PETSA LAMANG. UMABOT NG 



 

ISANG TAON, TUMAWAG ANG POLICE OFFICER NA MAY HAWAK SA KASO SA COMPANY NI YUMAONG 
RONALD AT HINANAP ANG PAMILYA DAHIL WALANG EMBASSY NAGREPRESENT SA KASO.  
 
ANG GUSTO KASI NG TAGA-EMBAHADA AY TANGGAPIN NG JUMAMOY FAMILY 
https://docs.google.com/document/d/1taI-3PpmfD4xFbf4t4EA7gX2JjNs4tV5PEUcdvEXYlI/edit?usp=sharingAN
G 100 THOUSAND SAR NA ALOK NG PAMILYA NG SYRIANO NA NAKAPATAY.  
 
AYAW LANG NILA DIREKTA SABIHIN KAYA NILA PINAULIT-ULIT ANG SPA NA BINIGAY NG JUMAMOY 
FAMILY DAHIL NAKASULAT DOON ANG CONDITION NA 40MILLION SAR OR PUGOT ULO.  
 
MALI!  KAYA GINAWA NG JUMAMOY FAMILY, ANG GANUNG SPA DAHIL GUSTO NILANG MASIGURO NA 
SA KANILA ANG DESISYON KUNG MATULOY ANG PUGOT NA HATOL OR  MAGPATAWAD SA SYRIANO 
NA NAKAPATAY.  
 
KAYA KAHIT MAG-ISANG TAON NA ANG LUMIPAS WALANG EMBAHADA NA NAGMONITOR SA KASO SA 
KORTE, AT DI SILA NAGSAMPA NG PRIVATE RIGHTS OF ACTION. PATULOY PA RIN ANG 
TAGA-EMBAHADA SA PAMIMILIT SA PAMILYA JUMAMOY NA TANGGAPIN ANG 100 THOUSAND SAR.  
 
PARA MASIGURO NA DI MAGAMIT SA MALING PARAAN ANG SPA, KAYA NILAGYAN ITO NG PAMILYA 
JUMAMOY NG CONDITION NA "40MILLION SAR OR QISAS". WALANG PROBLEMA DOON DAHIL SILA AY 
PAMILYA NG BIKTIMA AT MAY RIGHT SILA MAGHINGI NG AMOUNT NA GUSTO NILA.  
 
KATULAD SA KASO NI ZAPANTA, NA NG UNANG HININGI NG ASAWA NG SUDANI NA BIKTIMA AY 40 
MILLION SAR, BUMABA ITO SA 20 MILLION, TO 5 MILLION TO 4 MILLION SAR ANG LAST.  
 
HINDI TOTOO NA HINDI PWEDE ANG GANITONG AMOUNT SA KORTE. ANG TAGA-EMBAHADA ANG 
AYAW PUMUNTA SA KORTE DAHIL GUSTO NILA TANGGAPIN NG PAMILYA JUMAMOY ANG 100 
THOUSAND SAR NA ALOK NG PAMILYA NG SYRIANO N ANKAPATAY. SA TONO NG SALITA NG 
TAGA-EMBASSY MAY PAHIWATIG PA NA MUKHANG PERA ANG MGA JUMAMOY.  
 
HINDI IBIG SABIHIN NA MUKHANG PERA ANG JUMAMOY FAMILY SA PAGLAGAY NG 40 MILLION SAR 
KUNDI ITO AY PAGHIWATIG NA WALA SILANG INTENTION MAGPATAWAD. PERO GUSTO NILA NA ANG 
PAGPUGOT SA ULO NG SYRIANO AY SA KANILA ANG DESISYON MANGGAGALING. 
 
10. UMABOT ANG ISANG TAON. WALA PA RIN PRIVATE RIGHTS OF ACTIONS NA NAIFILE SA COURT. 
KUNG HINDI KAMI NAGGAWA NG GROUP CHAT KASAMA SI CONGEN IRIC DI NAMIN MALAMAN YON. 
INIMBIHATAN SI AYO NI CONGEN IRIC SA GROUP CHAT. ANG SINABI PA RIN AY MASYADONG MALAKI 
ANG 40 MILLION SAR.  DAPAT TANGGAPIN NG FAMILY ANG 100 THOUSAND SAR NA OFFER NG 
PAMILYA NG SYRIANO 
 
MALINAW NA ITONG AYO AY WALANG ALAM, WALA PA NGANG PRIVATE RIGHTS NA NAISAMPA GUSTO 
NA TANGGAPIN ANG 100THOUSAND SAR. GUMAWA KAMI NG GROUP CHAT WITH CONGEN IRIC 
ARRIBAS AT INIMBITA NYA SI AYO. DAHIL PINAGTULONGAN NAMIN NI MERCY AT ANNE SI AYO. 
KINABUKSAN NAIFILE ANG PRIVATE RIGHTS OF ACTIONS. AFTER ONE YEAR NA HININTAY GROUP 
CHAT LANG PALA ANG MAGPAGALAW SA KANILA.  
 
11. PAGTATABON NG MGA KUMAG..  
 



 

PINARATING NI CONG. JOHN BERTIZ KAY SEC CAYETAN ANG TUNGKOL SA DI MAAYOS NA 
PAGHAWAK NG EMBAHADA SA KASO NI RONALD JUMAMOY.  
 
ANG GINAWA NG EMBASSY AY HUMINGI NA NAMAN NG PANIBAGONG SPA, DAHIL YONG SPA DAW AY 
PINABAGO NG JUDGE NG COURT.  
 
NANG BINASA KO ANG SPA NA SUGGESTION DAW NG JUDGE,  AY ANG LAHAT NAMAN NG 
INFORMATION NA NEEDED AY NASA SPA NA NINA ANNE NOON PA. NASA PAGTRANSLATE NA LANG 
SA ARABIC NA MAGING KATULAD SA FORMAT NA GUSTO NG JUDGE. 
 
SA TAGAL NA NAMIN DITO, NEVER PA NAGING MALI ANG SPA NA GALING SA PINAS . NGAYON LANG 
ITO NANGYARI. GUSTONG PALABASIN NG EMBASSY NA ANG PAMILYA JUMAMOY ANG NAGKAMALI AT 
MAY PAGKUKULANG. 
 
PERO MALINAW NAMAN SA AMIN NA YON AY GINAWA NILA DAHIL NAGSUMBONG SI CONG JOHN 
BERTIZ KAY SEC CAYETANO.  
 
WALANG KAPABAYAAN ANG PAMILYA JUMAMOY. ITONG TAGA-EMBAHADA ANG MARAMING 
KAGAGOHAN AT KAPALPAKAN. NAGPATONG-PATONG NA ANG KANILANG MGA MALING GINAGAWA, 
PILIT PANG TATABUNAN NG ISA PANG MALI.  
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